



Oral-B



Pampers

P&G



# นโยบายเดียวที่ใช้ ปกป้องคุณครอบคลุมทุก แบรนด์



## เนื้อหาที่คุณจะชื่นชอบ

เราใช้ข้อมูลเพื่อช่วยปรับแต่งประสบการณ์ของคุณให้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น  
เสนอที่เกี่ยวข้องกับคุณ นอกจากนี้เรายังใช้ข้อมูลเพื่อสร้างความมั่นใจว่าคุณ  
แล้วซ้ำแล้ว



## นโยบายความเป็นส่วนตัว

ฉบับเดิล่าสุด 18 มีนาคม 2024

[ดาวน์โหลดสำเนานโยบายความเป็นส่วนตัวของ P&G \(PDF\)](#)

## คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับวิธีที่เรารวบรวมจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปขายเพื่อให้ได้รับเงินค่าตอบแทนหรือไม่

[ไม่](#)

เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับพันธมิตรบุคคลที่สามหรือไม่

[ใช่ หากหลักการทางกฎหมายอนุญาตให้ทำเช่นนั้น](#)

เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบริษัทอื่นๆ ที่คุณให้อนุญาตหรือไม่

[ใช่](#)

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และมอบประสบการณ์เกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้นหรือไม่

[ใช่ หากหลักการทางกฎหมายอนุญาตให้ทำเช่นนั้น](#)

เราให้สิทธิ์คุณควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือไม่

[เคย](#)

## วิธีที่คุณควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

**คุณมีอำนาจควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคุณสามารถใช้สิทธิของคุณและเปลี่ยนแปลงการกำหนดลักษณะของคุณได้ทุกเมื่อ**

### ✓ คำร้องขอเกี่ยวกับสิทธิในความเป็นเจ้าของข้อมูล

ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของคุณ (เขตอำนาจทางกฎหมายที่คุณอาศัยอยู่) คุณอาจมีสิทธิในความเป็นเจ้าของข้อมูลที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจรวมถึงคำร้องขอเข้าถึงลบแก้ไข/ปรับให้ถูกต้องหรือหยุดรับอีเมลหรือข้อความการตลาดหรือคัดค้านการที่เราใช้ที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณเพื่อการโฆษณาฯ เพื่อส่งคำร้องขอเกี่ยวกับสิทธิในความเป็นเจ้าของข้อมูลสำหรับเขตอำนาจทางกฎหมายของคุณคลิก [ที่นี่](#)

นอกจากนี้คุณยังสามารถแจ้งให้เรายุติการลงส่งอีเมลและข้อความตัวหนังสือถึงคุณได้โดยการปฏิบัติตามวิธีการยกเลิกการรับข้อมูลที่ส่งมาพร้อมกับการสื่อสารเหล่านี้โปรดทราบว่าเราอาจจะต้องเก็บข้อมูลบางส่วนไว้เพื่อเคารพในตัวเลือกของคุณ (เช่นหากคุณแจ้งให้เรายุติการส่งอีเมลการตลาดเราจะต้องเก็บที่อยู่อีเมลของคุณไว้ในไฟล์เพื่อให้ระบบของเราจดจำได้ว่าที่อยู่อีเมลดังกล่าวของคุณไม่ประสงค์จะรับการสื่อสารการตลาดอีก)

นอกจากนี้ยังมีสถานการณ์บางอย่างที่อาจจะทำให้เราไม่สามารถปฏิบัติตามคำร้องขอของคุณได้ (เช่นการลบข้อมูลธุรกิจที่เรามีภาระผูกพันทางกฎหมายในการเก็บรักษาหรือเพื่อการป้องกันการฉ้อฉลการรักษาความปลอดภัยหรือเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นหรือเพื่อสร้างใช้หรือป้องกันการเรียกร้องตามกฎหมายเหนือสิ่งอื่นใด)

### ✓ การโฆษณาเชิงพฤติกรรมออนไลน์แบบดั้งเดิม

#### ✓ คุณใช้ทางเลือกโฆษณาตามความสนใจอย่างไร

**การเลือกที่จะไม่รับของอุตสาหกรรมโฆษณา**

สำหรับสหรัฐอเมริกาในการใช้ทางเลือกโฆษณาตามความสนใจคุณสามารถใช้กลไกการเลือกที่จะไม่รับโฆษณาที่กำหนดโดยพันธมิตรโฆษณาดิจิทัล (Digital Advertising Alliance หรือ “DAA”)

โดย [การคลิกที่นี่](#) (สำหรับเบราว์เซอร์) หรือ [ที่นี่](#) (สำหรับการไม่รับบนแอป)

กลุ่มผู้โฆษณาทางเครือข่าย (Network Advertising Initiative หรือ “NAI”) ได้พัฒนาเครื่องมือที่อนุญาตให้ผู้บริโภคเพื่อไม่รับโฆษณาตามความสนใจบางรายการที่ส่งโดยเครือข่ายโฆษณาของสมาชิก NAI เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโฆษณาสำหรับกลุ่มเป้าหมายหรือใช้เครื่องมือ NAI โปรดดูที่ <http://www.networkadvertising.org/choices/>.

สำหรับยุโรปคุณอาจคลิก [ที่นี่](#) เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการไม่รับของ DAA-ยุโรป

สำหรับแคนาดาคุณอาจคลิก [ที่นี่](#) เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการไม่รับของ DAA แคนาดา เพื่อไม่รับของ Unified ID 2.0 ทั่วโลก [ที่นี่](#)

โปรดตระหนักว่าหากคุณไม่รับโฆษณาตามความสนใจประเภทหนึ่งคุณอาจเลือกรับโฆษณาอื่นได้ต่อไปนอกจากนี้การเลือกไม่รับโฆษณาของสมาชิก NAI หรือ DAA หนึ่งรายหรือมากกว่าหมายความว่าสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกเหล่านั้นไม่ควรอยู่ภายใต้กฎ DAA / NAI อีกต่อไปในการส่งโฆษณาเป้าหมายให้กับคุณซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบริการที่กำหนดโดยสมาชิก DAA / NAI ที่ใช้บังคับได้แต่ไม่ได้หมายความว่า คุณจะไม่มีเนื้อหาและ/หรือโฆษณาเป้าหมายใดๆอีกต่อไปจากกลุ่มที่ไม่เข้าร่วม นอกจากนี้หากเบราว์เซอร์มีการกำหนดค่าให้ปฏิเสธคุกกี้เมื่อคุณเยี่ยมชมหน้าที่เลือกไม่รับหรือภายหลังคุณได้ลบคุกกี้ในเบราว์เซอร์หรือเว็บไซต์ที่แตกต่างกันหรือใช้วิธีการเข้าถึงที่ไม่ใช่เบราว์เซอร์การเลือกไม่ใช้เบราว์เซอร์ DAA / NAI ของคุณอาจไม่มีผลหรืออาจไม่มีผลอีกต่อไปการไม่รับบนอุปกรณ์มือถือจะไม่กระทบต่อโฆษณาตามความสนใจที่ใช้เบราว์เซอร์แม้ว่าจะบนอุปกรณ์เดียวกันและคุณต้องไม่รับอุปกรณ์แต่ละชิ้นโดยแยกจากกันเราไม่รับผิดชอบต่อประสิทธิภาพหรือการเป็นไปตามข้อกำหนดของทางเลือกหรือโปรแกรมการเลือกไม่รับบุคคลที่สามใดๆหรือหรือความถูกต้องของข้อมูลของพวกเขาก็เกี่ยวกับโปรแกรมของพวกเขา

นอกจากนี้คุณยังสามารถป้องกันหรือลดการได้รับโฆษณาตามความสนใจในเว็บไซต์ของเราได้โดยการปฏิเสธคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของเราหรือบนอุปกรณ์มือถือโดยปฏิเสธคำร้อง “ขอเข้าถึงข้อมูล” ที่แอปมักจะแสดงเมื่อคุณติดตั้งแอปหรือโดยการปรับการตั้งค่าการติดตามโฆษณาในอุปกรณ์ของคุณ

โปรดทราบว่าคุณอาจจะได้รับโฆษณาส่วนตัวตามที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณด้วยเช่นกันหากคุณแจ้งข้อมูลนี้ไว้ให้เราเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดหากเลือกที่จะไม่รับการใช้งานดังกล่าวโปรด [ติดต่อเรา](#).

คุณ仍将เห็นโฆษณา “ตามบริบท” อยู่แม้ว่าจะเลือกไม่รับโฆษณาตามความสนใจไปแล้วถึงแม้เราจะยุติการส่งโฆษณาตามความสนใจให้คุณแต่คุณ仍将เห็นโฆษณาจากแบนด์ของเราในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณอยู่อย่างไรก็ตามโฆษณาเหล่านี้จะเป็นไปตามบริบทของเว็บไซต์ที่คุณเข้าไปเยี่ยมชมและจะเรียกว่าโฆษณาตามบริบทไม่เหมือนกับโฆษณาตามความสนใจที่จะขึ้นอยู่กับหน้าเว็บที่คุณเข้าไปเยี่ยมชมจากโทรศัพท์มือถือหรือกิจกรรมการดูในคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาและผ่านบริการที่ไม่เกี่ยวข้องกันโฆษณาตามบริบทจะเป็นโฆษณาที่แสดงให้คุณเห็นตามบริบทของเว็บไซต์เฉพาะแห่งที่คุณเข้าไปเยี่ยมชมตัวอย่างเช่นคุณอาจยังเห็นโฆษณาหนึ่งในแบนด์สินค้าดูแลเด็กของเราในขณะที่ดูผลิตภัณฑ์เด็กอ่อนผ่านทางออนไลน์เนื่องจากเว็บไซต์เหล่านี้มีผู้เข้ามาเยี่ยมชมส่วนใหญ่เป็นพ่อแม่มือใหม่หรือพ่อแม่ที่ลูกใกล้คลอดนอกจากนี้คุณควรทราบว่าเราอาจยังคงเก็บรวบรวมข้อมูลจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณและนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ

อย่างเช่นการประเมินการทำงานของเว็บไซต์ของเราเพื่อการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับผู้บริโภคหรือการตรวจจับการฉ้อฉลซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้

## ▼ วิธีที่คุณสามารถควบคุมคุกกี้

คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือเพื่อแจ้งให้ทราบเมื่อมีการส่งคุกกี้มายังเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างไรก็ตามวิธีนี้อาจทำให้เว็บไซต์หรือบริการต่างๆของเราไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อลบคุกกี้ต่างๆทุกครั้งเมื่อคุณเสร็จสิ้นการเรียกดู

เมื่อคุณเลือกไม่รับโฆษณาตามความสนใจเราจะส่งคุกกี้การเลือกไม่รับโฆษณาไปที่เบราว์เซอร์ของคุณซึ่งจะเป็นตัวบอกให้เราทราบว่าคุณไม่ต้องการรับโฆษณาตามความสนใจจากเราอีกต่อไป คุกกี้การไม่เลือกรับโฆษณาจะถูกลบออกเมื่อคุณตัดสินใจลบคุกกี้ทั้งหมดบนเบราว์เซอร์ของคุณซึ่งหมายความว่าคุณต้องการไม่รับโฆษณาอีกครั้งบนเบราว์เซอร์แต่ละเบราว์เซอร์ซึ่งคุณสามารถลบคุกกี้แล้วหากคุณยังคงไม่ต้องการรับโฆษณาตามความสนใจ

ในบางตลาดและบนบางเว็บไซต์เราเสนอแพลตฟอร์มการจัดการความพอใจในคุกกี้ซึ่งอนุญาตให้คุณใช้ทางเลือกตามประเภทของคุกกี้หากมีอยู่อาจปรากฏเป็นแบนเนอร์คุกกี้และ/หรือไอคอนที่มองเห็นได้บนเว็บไซต์ที่ใช้งานได้เราอาจจัดให้มีเทคโนโลยีเดียวกันในแอปโทรศัพท์มือถือซึ่งจะสามารถเข้าถึงได้ผ่านเมนูการตั้งค่าของแอปที่ใช้งานได้

## ▼ กฎหมายความเป็นส่วนตัวของรัฐในสหรัฐอเมริกา

ดู "[ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวของรัฐในสหรัฐอเมริกา](#)" ด้านล่างสำหรับข้อมูลที่กำหนดโดยกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของรัฐต่างๆและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิความเป็นส่วนตัวภายใต้กฎหมายดังกล่าว

## ▼ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้มีถิ่นพำนักในเขตเศรษฐกิจยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร

หากคุณพักอาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ หรือสหราชอาณาจักรหรือกำลังอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ หรือสหราชอาณาจักรคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณขอให้แก่โซเชียลหรือจำกัดข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ข้อมูลเก่าหรือไม่จำเป็นอีกต่อไป และขอให้เราจัดเตรียมข้อมูลของคุณในรูปแบบที่ช่วยให้คุณสามารถถ่ายโอนไปยังผู้ให้บริการรายอื่นได้นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อในส่วนที่เราต้องได้รับความยินยอมจากคุณเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและคุณอาจคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ซึ่งหมายถึงการขอให้เราหยุดใช้ข้อมูล) โดยที่การประมวลผลนั้นขึ้นอยู่กับการประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา (ซึ่งหมายถึงเรามีเหตุผลในการใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะและเหตุผลนี้ต้องไม่มีความสำคัญมากไปกว่าผลประโยชน์ของคุณในที่เป็นสาเหตุให้ P&G ไม่ใช้ข้อมูลนั้น) เพื่อทำการร้องขอ [คลิกที่นี่](#)

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลและสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยทั่วไป กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของหน่วยกำกับดูแลเพื่อปกป้องข้อมูลของยุโรป (European Data Protection Supervisor) ที่ <https://edps.europa.eu/data-protection/> หรือเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการด้านข้อมูลข่าวสารแห่งสหราชอาณาจักร (UK Information Commissioner's Office) ที่

<https://ico.org.uk> หากไม่ได้รับความพึงพอใจกับการตอบสนองที่บริษัทมีต่อคำร้องของคุณคุณอาจร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในประเทศได้

Procter and Gamble España SA ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณในด้านการคุ้มครองข้อมูลใน AUTOCONTROL ซึ่งผ่านการรับรองโดยหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของสเปน (Spanish Data Protection Agency) ดังนั้นจึงมีการดำเนินการภายใต้ระบบที่ไม่ได้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมของหน่วยงานสำหรับกรณีร้องเรียนด้านการประมวลผลข้อมูลเมื่อเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลและการโฆษณาผู้สนใจสามารถดูข้อมูลได้จากเว็บไซต์ [www.autocontrol.es](http://www.autocontrol.es)

#### ✓ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านทันตกรรม

หากคุณเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านทันตกรรมและได้มอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เราเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการติดต่อเชิงวิชาชีพของเรารวมถึงผ่านทาง <https://www.dentalcare.com> โปรดติดต่อเราผ่านตัวแทน P&G ในท้องถิ่นของคุณเช่น Oral-B

#### ✓ บุคลากรทางการแพทย์

หากคุณเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพและได้มอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เราเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการติดต่อเชิงวิชาชีพของเราหรือรูปแบบความร่วมมืออื่นใดโปรดติดต่อเราผ่านตัวแทน P&G ในท้องถิ่นหรือภูมิภาคของคุณ

#### ✓ ผู้เข้าร่วมการวิจัยเกี่ยวกับผู้บริโภค

ในการร้องขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจมีเพื่อให้คุณได้เข้าร่วมหนึ่งในโครงการศึกษาวิจัยของเราโปรดดูข้อมูลติดต่อที่เราแจ้งไว้ในเอกสารแสดงความยินยอมของคุณหรือโทรหรือเยี่ยมชมศูนย์วิจัยของคุณ

---

### เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลอย่างไร

เรามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณติดต่อมีปฏิสัมพันธ์กับเราหรือเมื่อคุณแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามที่พวกเขาสามารถแบ่งปันกับเราได้เหมือนกับแบรนดอื่น ๆ ทั้งหมดเรดำเนินการเช่นนี้ด้วยความเคารพและความระมัดระวังเพื่อปกป้องสิทธิของคุณข้อมูลส่วนบุคคลช่วยให้เราเข้าใจความสนใจและความชื่นชอบของคุณในฐานะของผู้บริโภคและบุคคลได้ดีขึ้น

#### ✓ เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณในหลายๆด้านจากหลายๆแห่งข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนที่เรารวบรวมอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณเช่นชื่อที่อยู่อีเมลหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่ไปรษณีย์ของคุณในเขตอำนาจทางกฎหมายบางแห่งข้อมูลบางอย่างเช่นที่อยู่ IP หรือคุกกี้และรหัสประจำอุปกรณ์มือถือก็อาจถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลได้เช่นกัน

#### ✓ คุณแบ่งปันโดยตรง

คุณมอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่เราเมื่อสมัครใช้บัญชีในเว็บไซต์หรือแอปมือถือของเราหรือโดยการโทรติดต่อหรือส่งอีเมลถึงเรา เราอาจจะสอบถามข้อมูลต่างๆ อย่างเช่น ชื่อของคุณ อีเมลหรือที่อยู่บ้าน วันเกิด ข้อมูลการชำระเงินอายุของคุณ เพศ จำนวนบุคคลในครอบครัวของคุณ และวิธีการที่คุณต้องการให้เราส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เช่น ส่งไปยังที่อยู่บ้าน ที่อยู่อีเมลหรือโดยการส่งข้อความตัวหนังสือถึงคุณ

## ✓ การมีปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเว็บไซต์และอีเมล

เราอาจใช้เทคโนโลยีที่เก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราดูโฆษณาของเราหรือใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา ตัวอย่างเช่น เราใช้คุกกี้ (ไฟล์ขนาดเล็กที่จัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ) เพื่อบอกให้เราว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ใดและระบบปฏิบัติการใดที่อยู่ IP ของคุณคืออะไร และกิจกรรมออนไลน์ของคุณ เช่น คุณเข้าไปที่หน้าเว็บใดบ้าง คุณคลิกลิงก์ใดบ้าง หรือคุณได้เปิดอีเมลจากเราแล้วหรือยัง

## ✓ การใช้แอปมือถือและอุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณ

เพื่อให้คุณสามารถรับประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เราอาจใช้เทคโนโลยีที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากโทรศัพท์ของคุณเมื่อคุณใช้แอปมือถือของเราหรืออุปกรณ์ “อัจฉริยะ” ของเราในบ้านของคุณ คุณให้ความยินยอมต่อการเก็บข้อมูลนี้เมื่อดาวน์โหลดแอปหรือติดตั้งอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตภายในบ้าน ข้อมูลนี้อาจรวมถึงโทรศัพท์มือถือของคุณหรือ ID โฆษณาของอุปกรณ์อื่น ข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์ของคุณ วิธีที่คุณใช้แอปหรืออุปกรณ์ และตำแหน่งที่ตั้งทางกายภาพของคุณ และข้อมูลอื่นที่เข้าข่ายข้อมูลส่วนบุคคลในเขตอำนาจทางกฎหมายบางแห่ง คุณจะได้รับความแบบป๊อปปี้ในโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ของคุณ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงตัวเลือกในการยอมรับหรือปฏิเสธการอนุญาตให้เราทราบตำแหน่งที่อยู่ทางภูมิศาสตร์ที่แม่นยำของคุณ (จุดที่คุณกำลังยืนอยู่หรือบริเวณที่คุณเข้าถึงอินเทอร์เน็ตตามจริง) หรือเพื่อรวบรวมหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่นตามที่กำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้ได้

## ✓ คุณเชื่อมต่อกับพันธมิตรหรือบุคคลที่สาม

เราอาจได้รับข้อมูลที่บริษัทอื่นๆ แบ่งปันกับเราหรือขายให้เรา ตัวอย่างเช่น คุณอาจจะได้มอบความยินยอมให้แก่บริษัทอื่นในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเราเมื่อคุณสมัครใช้บริการโทรคมนาคมหรือสมัครเข้าร่วมโปรแกรมสะสมคะแนนของธุรกิจค้าปลีก หากเป็นไปได้ เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะที่มีให้บริการ เช่น จากการโพสต์ผ่านอินเทอร์เน็ต รายการบล็อกวิดีโอหรือโซเชียลมีเดียใดๆ นอกจากนี้ เราอาจจะได้รับข้อมูลจากบริษัทอื่นๆ เช่น ตัวแทนจำหน่ายข้อมูลของผู้บริโภคที่อยู่ในธุรกิจการเก็บรวบรวมหรือการรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลสาธารณะที่มีให้บริการ (ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายในท้องถิ่นที่บังคับใช้) หรือจากความยินยอมให้พวกเขาใช้ข้อมูลของคุณและยินยอมให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไป กรณีนี้อาจจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับระดับรายได้ของคุณ อายุ เพศ จำนวนบุคคลในครอบครัวของคุณ และผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อจากอินเทอร์เน็ตหรือจากร้านค้าในละแวกที่พักอาศัยของคุณ

## ✓ วิธีทั่วไปที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อช่วยให้เราบรรลุวัตถุประสงค์ของเราในการเข้าถึงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนอย่างเช่นคุณในทุกๆ วันทั่วโลก เช่น เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลดังต่อไปนี้:

- **ผลิตภัณฑ์/บริการ** รวมถึงการให้บริการกับคุณและส่งผลิตภัณฑ์หรือตัวอย่างที่คุณร้องขอ
- **การจัดการลูกค้า** ซึ่งรวมถึง:
  - การระบุและตรวจสอบยืนยันตัวตนของคุณสำหรับโปรแกรมและเว็บไซต์ด้านการตลาดต่างๆของเรา
  - การจัดการและการรักษาบัญชีและการตั้งค่าที่ต้องการ ตลอดจน สิ่งจูงใจด้านการเงิน รางวัล ส่วนลด (เช่น คุปองราคาหรือบริการ) และโปรแกรมความภักดี (รวมเรียกว่า “โปรแกรมรางวัล”)
  - ช่วยคุณจัดการการตั้งค่าที่ต้องการบนเว็บไซต์หรือแอป P&G ของคุณ
  - อนุญาตให้คุณเข้าร่วมการแข่งขันหรือการชิงรางวัลและให้คะแนนและสงักรีวิว
- **การบริการลูกค้า/การสื่อสาร** เช่น:
  - ตอบกลับคำถามหรือคำร้องขอข้อมูลของคุณ
  - การให้บริการแก่ลูกค้า
  - การส่งข้อความเกี่ยวกับธุรกรรม (เช่นรายละเอียดการเดินทางบัญชีหรือการยืนยัน)
  - การมีปฏิสัมพันธ์กับคุณในโซเชียลมีเดีย
  - การส่งการสื่อสารการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา (หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของพันธมิตร) การสำรวจและการเชิญ
- **การชำระเงิน/การเงิน** เช่น:
  - การประมวลผลรายการชำระเงินให้คุณสำหรับผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อจากเรา
  - การประมวลผลและการดำเนินการคืนเงินและการเรียกเก็บเงิน
- **โฆษณาที่รองรับ** ซึ่งรวมถึงการให้บริการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณและให้บริการบุคคลอื่นๆซึ่งมีโปรไฟล์เช่นเดียวกับคุณที่อาจสนใจที่จะได้รับข้อมูลจากเราด้วยโฆษณาที่เกี่ยวข้องผ่านกลุ่มเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ และกลุ่มเป้าหมายที่มีลักษณะคล้ายกันเช่นเราอาจอัปโหลดที่อยู่อีเมลที่มีการแฮชของคุณในบริการโซเชียลมีเดียและขอให้บริการโซเชียลมีเดียดังกล่าวส่งโฆษณาของเราให้กับคุณและบุคคลที่มีความสนใจเหมือนกันกับคุณรวมไปถึงในประเทศอื่นด้วยพื้นฐานข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับคุณและเกี่ยวกับคนอื่น ๆ
- **การจัดการโฆษณา** เช่น การวัดและการติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาและดำเนินกิจกรรมการจัดการและการบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญโฆษณา
- **คุณภาพและความปลอดภัย** ได้แก่:
  - การควบคุมคุณภาพการฝึกอบรมและการวิเคราะห์

- การดูแลรักษาความปลอดภัยและการตรวจสอบยืนยัน
- การดูแลระบบและการจัดการเทคโนโลยีรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพให้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา
- **ความปลอดภัย** รวมถึงการตรวจจับภัยคุกคามและการปกป้องไม่ให้เกิดกิจกรรมที่เป็นอันตรายหรือฉ้อโกง
- **การจัดเก็บบันทึกข้อมูลและการตรวจสอบติดตาม** รวมถึงรายการบันทึกและการตรวจสอบปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการรวมถึงบันทึกและบันทึกข้อมูลที่จัดเก็บไว้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลธุรกรรม
- **กฎหมาย/การปฏิบัติตาม** รวมถึงการจัดการความเสี่ยงการตรวจสอบการสืบสวนการรายงานและเหตุผลด้านกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ
- **การวิจัยและพัฒนา (“R&D”)** เช่น
  - การค้นคว้าวิจัยภายใน
  - เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการและโปรแกรมที่ทำให้ผู้ใช้บริการของเราพึงพอใจ
- **เปิดเผยวัตถุประสงค์โดยรวม** เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
- **วัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมาย** ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและที่กฎหมายไม่ได้ห้ามไว้

## ✓ วิธีใช้คุกกี้ของเรา

คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่ส่งไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณในขณะที่คุณท่องเว็บคุกกี้จะเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเว็บไซต์ที่คุณเข้าไปเยี่ยมชม คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีควบคุมคุกกี้ได้ [ที่นี่](#)

เราใช้คุกกี้ในหลายวิธีเช่น:

- เพื่ออนุญาตให้คุณเข้าไปท่องเว็บไซต์และใช้ฟีเจอร์ต่างๆได้
- เพื่อให้บริการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณและวัดประสิทธิผลของโฆษณาดังกล่าว
- เพื่อทำให้มั่นใจว่าไม่มีการแสดงโฆษณาให้แก่คุณมากเกินไป (เรียกว่า “การจำกัดความถี่”)
- เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์และเนื้อหาของ P&G
- เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงานเมื่อเข้าชมเว็บไซต์ของเรา
- เพื่อจดจำค่าที่คุณเลือกใช้เช่นภาษาหรือภูมิภาคเพื่อที่จะไม่จำกัดต้องปรับแต่งเว็บไซต์เองทุกครั้งที่เข้าชม
- เพื่อระบุข้อผิดพลาดและแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้น



- เพื่อวิเคราะห์ว่าเว็บไซต์ของบริษัททำงานได้ดีเพียงใด

## ✓ ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้

**คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างมาก:** คุกกี้เหล่านี้ (ในบางครั้งอาจเรียกว่า “จำเป็น”) จะช่วยให้หน้าเว็บต่างๆ โหลดหรือทำงานตามฟังก์ชันสำคัญบางส่วนซึ่งหากไม่มีแล้วหน้าเว็บจะไม่ทำงาน (กล่าวคือการเก็บข้อมูลของคุณในรถเข็นสินค้า)

**คุกกี้เพื่อการทำงานตามหน้าที่:** คุกกี้เหล่านี้จะอนุญาตให้เว็บไซต์ต่างๆ จัดจำความต้องการของคุณเมื่อคุณกลับมาอีกครั้ง ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกที่จะอ่านเว็บไซต์นั้นเป็นภาษาฝรั่งเศสในการเข้าชมครั้งแรกของคุณ ครั้งต่อไปที่คุณกลับมาที่เว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ก็จะแสดงเป็นภาษาฝรั่งเศสโดยอัตโนมัติการไม่ต้องเลือกภาษาที่ต้องการใช้ทุกครั้งย่อมทำให้การใช้งานสะดวกขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นมิตรต่อผู้ใช้เช่นคุณ

**คุกกี้โฆษณา:** คุกกี้เหล่านี้จะถูกใช้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับความสนใจของคุณโดยทั่วไปด้วยพื้นฐานจากเว็บไซต์ที่คุณเข้าไปเยี่ยมชมและผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อเป็นต้น ข้อมูลดังกล่าวทำให้เราสามารถส่งโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการที่จะสอดคล้องกับสิ่งที่คุณชอบหรือต้องการได้มากขึ้น และยังช่วยให้เราสามารถจำกัดจำนวนครั้งที่คุณเห็นโฆษณาบางอย่าง

**คุกกี้การวิเคราะห์:** คุกกี้เหล่านี้บอกเราถึงวิธีที่คุณใช้คุกกี้เช่นเพจใดบ้างที่คุณเยี่ยมชมและคุณคลิกลิงค์ใดบ้างซึ่งช่วยให้เราวัดและปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของเรา เราใช้คุกกี้การวิเคราะห์ในเขตอำนาจทางกฎหมายที่แตกต่างกัน ในหลายกรณีเราใช้คุกกี้ Google Analytics เพื่อตรวจติดตามประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ของเรา ความสามารถของเราในการใช้งานและแบ่งปันข้อมูลที่รวบรวมโดย Google Analytics ที่เกี่ยวข้องกับที่เข้าชมเว็บไซต์ของเรานั้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ [ข้อกำหนดการใช้งานของ Google Analytics](#) และ [นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google](#).

**คุกกี้โซเชียลมีเดีย:** คุกกี้เหล่านี้ซึ่ง ตั้งค่าโดยบริการโซเชียลมีเดียต่างๆที่เราได้เพิ่มเข้าไปยังเว็บไซต์ อนุญาตให้คุณแบ่งปันเนื้อหากับเพื่อนและเครือข่ายและทำให้เราเข้าถึงคุณด้วยโฆษณาบนแพลตฟอร์มโซเชียลเหล่านั้นที่เกี่ยวข้องกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา คุกกี้ของเว็บไซต์โซเชียลมีเดียบางอย่างเช่น เฟซบุ๊กยังมีการใช้เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายโฆษณา

## ✓ โฆษณาตามความสนใจ

เมื่อคุณเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของพันธมิตรของเรา เราจะแสดงโฆษณาหรือเนื้อหาอื่นๆ ให้คุณเห็นตามที่เราเชื่อว่าคุณน่าจะอยากเห็น ตัวอย่างเช่น คุณอาจจะเห็นโฆษณาสำหรับผงซักฟอก Tide® หากเราสังเกตเห็นว่าคุณเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่จำหน่ายเสื้อผ้าเด็กหรืออุปกรณ์การเรียนและจากข้อมูลดังกล่าวเราอาจสรุปได้ว่าคุณมีลูกและน่าจะสนใจผลิตภัณฑ์ซักทำความสะอาดเสื้อผ้าที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยเหตุนี้เราจึงตั้งใจส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่อาจเป็นประโยชน์กับคุณไปให้คุณ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกของคุณที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาตามความสนใจโปรดไป [ที่นี่](#).

**เราเรียนรู้จากกลุ่มผู้บริโภคที่มีความสนใจคล้ายกัน:** เราอาจจัดให้คุณอยู่ในกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มที่มีความสนใจแบบเดียวกัน ตัวอย่างเช่น เราอาจจัดให้คุณอยู่ในกลุ่ม “ที่ชื่นชอบมิดโกน” หากเราเห็นว่าคุณซื้อใบมีดโกนผ่านทางออนไลน์บ่อยครั้งหรือคุณอาจจะเป็น “นักช้อปที่ชอบการต่อรองราคา” หากเราสังเกตเห็นว่าคุณใช้คุปองออนไลน์หรือมองหาส่วนลดหรือการลดราคา เราอาจอนุมานถึงสิ่งเหล่านี้ที่เกี่ยวกับคุณด้วยพื้นฐานจาก

กิจกรรมของคุณบนเว็บเพจต่างๆลิงค์ที่คุณคลิกบนเว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์อื่นที่คุณเยี่ยมชมแอปพลิเคชันมือถือที่คุณใช้หรืออีเมลจากแบนด์ของเราที่คุณอ่านและลิงค์ที่คุณคลิกผ่านอีเมลตลอดจนบนพื้นฐานของข้อมูลอื่นที่เรารวบรวมเช่นจากพันธมิตรค้าปลีกและบุคคลที่สามอื่นๆ เราจับกลุ่มคุกกี้และ ID อุปกรณ์เข้าด้วยกันเพื่อช่วยให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมหรือคุณลักษณะทั่วไปจากกลุ่มผู้บริโภคที่แสดงพฤติกรรมเหมือนกันทุกคนในช่องทางออนไลน์และ/หรือออฟไลน์ในการดำเนินการเช่นนี้ทำให้เราสามารถค้นหาและให้บริการลูกค้าจำนวนมากที่มี “ความเหมือน” กับผู้ที่อยู่ในกลุ่มอยู่แล้วและจะได้ส่งสิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นข้อเสนอและข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ให้พวกเขา

**เราเชื่อมโยงข้อมูลอื่นกับคุกกี้และ ID อุปกรณ์ของคุณ:** คุกกี้และ ID อุปกรณ์ของคุณอาจจะได้รับการเสริมด้วยข้อมูลอื่นๆเช่นข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อผ่านทางออฟไลน์หรือข้อมูลที่คุณมอบให้เราโดยตรงเมื่อสร้างบัญชีในเว็บไซต์ของเราโดยปกติแล้วเราจะดำเนินการในลักษณะที่จะไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้เป็นการส่วนตัวเช่นเราอาจทราบว่า ID คุกกี้ ABC12345 อยู่ในกลุ่มที่ชื่นชอบมีดโกนตามการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบุคคลอายุเพศและพฤติกรรมการจับจ่ายซื้อของ หากเราต้องการระบุข้อมูลคุกกี้หรืออุปกรณ์ของคุณเป็นการส่วนบุคคล (ประวัติการดูเว็บและแอป) เราจะทำตามกฎหมายที่บังคับใช้

**เราอาจรู้จักคุณผ่านการใช้งานคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโทรศัพท์และอุปกรณ์ของคุณ:** เราอาจจะทราบว่า ID คุกกี้ ABC12345 มาจากคอมพิวเตอร์ที่อาจจะเชื่อมต่อกับบุคคลเดียวกันหรือครัวเรือนเดียวกันที่เป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือที่ใช้ ID อุปกรณ์ EFG15647 ซึ่งหมายความว่าคุณอาจจะค้นหาผ้าอ้อมสำเร็จรูปในแล็ปท็อปของคุณคลิกลิงก์ผลการค้นหาใน Google ที่เราสนับสนุนแล้วจากนั้นถึงเห็นโฆษณาผ้าอ้อมแบรนด์ Pampers® ของเราในโทรศัพท์มือถือของคุณเราอาจจะสันนิษฐานหรืออนุมานว่าคุณคนเดียวกันนั้นเป็นเจ้าของคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เพราะพวกเขาลงชื่อเข้าใช้ในเครือข่าย WiFi เดียวกันทุกวันในเวลาเดียวกันเป็นต้นการเข้าใจว่าอุปกรณ์ใดดูเหมือนจะถูกใช้โดยบุคคลหรือครัวเรือนนั้นช่วยให้เราสามารถจำกัดจำนวนครั้งที่คุณเห็นโฆษณาเดิมๆซ้ำในอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณการดำเนินการนี้มีความสำคัญเนื่องจากคุณจะไม่รำคาญที่เราสแปมโฆษณาเดิมๆให้คุณเห็นและเราจะไม่ต้องจ่ายค่าโฆษณาที่เราไม่ต้องการให้คุณได้รับให้แสดงซ้ำไปซ้ำมา

**สื่อแบบระบุตำแหน่ง:** เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราผ่านเว็บไซต์หรือแอปของเราเราจะใช้การเข้ารหัสข้อมูลดังกล่าวหรือตัวระบุแทนเช่น The Trade Desk's UID2 เพื่อให้บริการคุณด้วยโฆษณาที่เราคิดว่าคุณอาจชื่นชอบเราทำเช่นนี้โดยทั่วไปด้วยการอัปโหลดเวอร์ชันที่ไม่ระบุตัวตน (แทนที่ด้วยตัวอักษรหรือตัวเลขประดิษฐ์) ของที่อยู่อีเมลของคุณโทรศัพท์หรือ ID โฆษณาในโทรศัพท์มือถือของคุณบนแพลตฟอร์มที่เสนอพื้นที่โฆษณา (เช่น Facebook, YouTube, Instagram, TikTok ฯลฯ) ยิ่งไปกว่านั้นเรายังใช้ข้อมูลเดียวกันเพื่อให้บริการโฆษณาแก่คุณผ่านสิ่งที่เรียกว่าโอเพนเว็บซึ่งหมายความว่าเราอาจได้เห็นโฆษณาที่เกี่ยวข้องจากเราในเว็บไซต์เช่น nytimes.com หรือแอปหรือในที่อื่นๆอย่างเช่นทีวีดิจิทัลที่เข้าร่วมในการประมูลโฆษณาของตนเองทางออนไลน์

**การจับคู่ขั้นสูง:** เว็บไซต์บางส่วนของเราใช้คุณสมบัติการจับคู่ขั้นสูงที่แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเสนอให้แก่ผู้ลงโฆษณา (เช่น [การจับคู่ขั้นสูงของ Facebook](#), [การจับคู่ขั้นสูงของ TikTok](#), เป็นต้น) ด้วยการจับคู่ขั้นสูงเราจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่คุณป้อนลงในช่องข้อมูลบนแบบฟอร์มในเว็บไซต์ของเรา (เช่นชื่อที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณซึ่งไม่มีข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือข้อมูลประเภทพิเศษใดๆ) ในรูปแบบที่ไม่ระบุตัวตนเพื่อเข้าใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหรือฟิสิกส์แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียจะไม่ระบุตัวตนและดึงข้อมูลนั้นโดยอัตโนมัติเพื่อที่จะช่วยเชื่อมโยงตัวคุณกับเบราว์เซอร์คุกกี้หรือ ID อุปกรณ์ของคุณเราทำเช่นนี้ก็เพื่อที่จะสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้นและประเมินประสิทธิผลของโฆษณาของเราบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย นี่ๆนี้เป็นวิธีที่เราสามารถทราบว่าถ้าเราแสดงโฆษณาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียดังกล่าวให้แก่คุณคุณได้

คลิกที่โฆษณาที่เรานำมาที่เว็บไซต์ของเราและซื้อสินค้าบางอย่างหรือไม่และด้วยเหตุนี้เราจึงควรซื้อโฆษณาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ต่อไปหรือไม่

**คุณลักษณะการโฆษณาของ Google Analytics:** บางเว็บไซต์ของเราใช้ [Google Remarketing Lists for Search Ads with Analytics](#) (“RLSA”) ซึ่งเป็นบริการที่พวกเขาเสนอให้แก่ผู้โฆษณาเมื่อมีผู้มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา Google Analytics จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมของพวกเขาถ้าผู้เยี่ยมชมลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ของตนเราก็จะสามารถจัดหาโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของผู้ใช้นั้นเมื่อพวกเขาทำการค้นหาต่างๆบน Google ซึ่งเกี่ยวกับเว็บไซต์ P&G ที่พวกเขาได้แวะเยี่ยมชมเช่นถ้าคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google เมื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งของ Head & Shoulders ของเราเราอาจนำเสนอโฆษณา Head & Shoulders ให้คุณเมื่อคุณค้นหา “แชมพูจัดรังแค” บน Google ความสามารถของเราในการใช้งานและแบ่งปันข้อมูลที่รวบรวมโดย Google Analytics ที่เกี่ยวกับที่คนเข้าชมเว็บไซต์ของเราขึ้นอยู่กับ [ข้อกำหนดการใช้งานของ Google Analytics](#) และ [นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google](#) .เพื่อเข้าใจถึงวิธีที่ Google ใช้ข้อมูลเมื่อคุณใช้เว็บไซต์หรือแอปของพันธมิตรของเราโปรดเยี่ยมชม [ที่นี่](#) คุณสามารถเลือก [ไม่เข้าร่วม Google Analytics](#) ได้ทุกเมื่อ

## ✓ เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เราอาจใช้

**บีดอนที่อิงกับกิจกรรมรอบตัว:** บีดอนที่อิงกับกิจกรรมรอบตัวจะส่งสัญญาณทางเดียวไปยังแอปมือถือที่คุณติดตั้งในโทรศัพท์ของคุณในช่วงเวลาสั้นๆเพื่อแจ้งคุณเช่นผลิตภัณฑ์ใดที่กำลังลดราคาในขณะที่คุณเยี่ยมชมร้านค้าบีดอนจะหยุดคุยกับอุปกรณ์ของคุณเฉพาะเมื่อคุณอยู่ในระยะที่ใกล้เพียงพอและหลังจากที่คุณได้ให้ความยินยอมภายในแอปพลิเคชันมือถือที่เกี่ยวข้องกับบีดอนบางชนิดในทางกลับกันแอปอาจจะส่งข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ให้แก่เราเพื่อช่วยปรับแต่งโฆษณาและข้อเสนอให้เหมาะกับคุณเป็นการส่วนตัวตัวอย่างเช่นเมื่อคุณอยู่ใกล้บีดอนในแผนกผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณในซูเปอร์มาร์เก็ตเราอาจจะส่งคูปองส่วนลด \$4 ไปให้คุณ

**พิกเซล:** พิกเซลคือวัตถุขนาดเล็กที่ได้รับการฝังลงในหน้าเว็บแต่ผู้ใช้จะมองไม่เห็นเราเรียกวัตถุเหล่านี้ว่า “แท็ก” “เว็บבקส์” หรือ “gif พิกเซล” เราใช้พิกเซลเพื่อส่งคุกกี้ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณตรวจสอบกิจกรรมของคุณในเว็บไซต์ทำให้การเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์ของเราเป็นไปอย่างง่ายดายมากขึ้นและเพื่อกิจกรรมการตลาดออนไลน์นอกจากนี้เรายังใส่พิกเซลไว้ในข้อความอีเมลส่งเสริมการขายหรือจดหมายข่าวของเราเพื่อสำรวจว่าคุณเปิดอ่านและดำเนินการต่อหรือไม่ ซึ่งช่วยให้เราเข้าใจว่าคุณเป็นผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่หรือไม่ (ซึ่งป้องกันข้อมูลของคุณจากการถูกกลบเนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว) นอกจากนี้ยังช่วยเราวัดประสิทธิภาพของความพยายามด้านการตลาดของเราและให้มุมมองเชิงลึกและการวิเคราะห์ที่เราจะใช้เพื่อปรับแต่งเนื้อหาตามความต้องการของการสื่อสารของเราและเพื่อนำทางให้กับการตัดสินใจทางการตลาดของเรา (เช่นหากคุณเปิดอีเมลแต่ไม่คลิกลิงค์ในนั้นเราอาจตัดสินใจที่จะวางเป้าหมายใหม่ให้กับคุณบน Facebook)

**ตัวระบุอุปกรณ์มือถือและ SDK:** เราใช้รหัสขอพท์แวร์ในแอปมือถือของเราเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ผู้ใช้แอปของเราซึ่งเหมือนกับที่คุกกี้รวบรวมบนเว็บไซต์ของเราข้อมูลเหล่านี้จะเป็นรายละเอียดอย่างเช่นตัวระบุโทรศัพท์มือถือของคุณ (iOS IDFA และ ID ของ Android Advertising) และลักษณะที่คุณใช้แอปของเรา

**ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ทางภูมิศาสตร์ที่แม่นยำ:** เราอาจจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่อยู่ตามจริงของคุณสำหรับสิ่งต่างๆอย่างเช่นพิกัด (ลองติจูดและละติจูด) ในระบบระบุตำแหน่งที่อยู่สากล (GPS) เมื่อคุณใช้แอปมือถือของเราเราอาจจะได้รับข้อความแจ้งแบบป๊อปอัพเสมอในอุปกรณ์หรือโทรศัพท์ของคุณเพื่อขอให้คุณยอมรับหรือปฏิเสธการอนุญาตให้เราทราบตำแหน่งที่อยู่ตามจริงของคุณคุณควรเข้าใจว่าเราไม่ต้องขอความยินยอมจากคุณทุกครั้งที่ต้องการทราบข้อมูลกว้างๆโดยทั่วไปว่าคุณอยู่ในเมืองใดในพื้นที่ของรหัสไปรษณีย์ใดหรือในจังหวัด

ได้ตัวอย่างเช่นเราไม่ถือว่าเป็นตำแหน่งที่อยู่ที่แมนย่าหากเราทราบว่าคุณอยู่ที่ใดสักแห่งในเมืองมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์

## ✓ เนื้อหาของเว็บไซต์และแอป

**ปลั๊กอิน:** เว็บไซต์ของเราอาจมีปลั๊กอินจากบริษัทอื่นๆเช่นเครือข่ายสังคมตัวอย่างของปลั๊กอินคือปุ่ม “ถูกใจ” ของ Facebook ปลั๊กอินเหล่านี้อาจรวบรวมข้อมูล (เช่น URL ของหน้าที่คุณเข้าชม) และส่งกลับไปยังบริษัทที่สร้างปลั๊กอินขึ้นกรณีนี้อาจเกิดขึ้นแม้ว่าคุณจะไม่ได้คลิกที่ปลั๊กอินก็ตามปลั๊กอินเหล่านี้อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดของบริษัทที่สร้างขึ้นแม้ว่าจะปรากฏในเว็บไซต์ของเราก็ตาม

**การล็อกอิน:** เว็บไซต์ของเราอาจจะอนุญาตให้คุณล็อกอินโดยใช้บัญชีของคุณกับบริษัทอื่นเช่น “ล็อกอินด้วย Facebook” เมื่อคุณเลือกดำเนินการนี้เราจะได้รับสิทธิ์ให้เข้าถึงเฉพาะข้อมูลที่คุณยินยอมให้เราได้รับจากการตั้งค่าบัญชีของคุณในบัญชีของบริษัทอื่นๆที่คุณใช้เพื่อล็อกอิน

**เนื้อหาของผู้ใช้:** เว็บไซต์และแอปบางอย่างของเราจะอนุญาตให้คุณอัปโหลดเนื้อหาของตนเองเพื่อการประกวดการเขียนบล็อกการทำวิดีโอและฟังก์ชันอื่นๆโปรดจำไว้ว่าข้อมูลใดก็ตามที่คุณส่งหรือโพสต์จะกลายเป็นข้อมูลสาธารณะเราไม่มีอำนาจควบคุมวิธีการที่ผู้อื่นอาจใช้เนื้อหาที่คุณส่งไปยังเว็บไซต์และแอปของเราเราจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานดังกล่าวที่อาจจะละเมิดฝ่าฝืนนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้กฎหมายหรือความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณ

**ลิงก์:** เว็บไซต์ P&G อาจจะมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆที่เราไม่มีอำนาจควบคุมเว็บไซต์ดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การควบคุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขของพวกเขาเองไม่ใช่ของเรา

## ✓ การตัดสินใจอัตโนมัติและการจัดทำแฟ้มประวัติ

การตัดสินใจอัตโนมัติคือการตัดสินใจด้วยวิธีการอัตโนมัติโดยไม่มีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องการจัดทำแฟ้มประวัติคือรูปแบบหนึ่งของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแบบอัตโนมัติซึ่งประกอบไปด้วยการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประเมินคุณลักษณะส่วนตัวบางประการของคุณโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการวิเคราะห์หรือคาดการณ์เช่นเพื่อพิจารณาความชื่นชอบส่วนตัวความสนใจพฤติกรรมที่น่าจะเป็น ฯลฯ ของบุคคล

เมื่อคุณได้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆจากคุณและจากแหล่งที่ให้บริการเชิงพาณิชย์อื่นๆข้อมูลนี้ถูกนำมารวมเข้าด้วยกันและวิเคราะห์รวมถึงการใช้อัลกอริทึมเพื่อระบุหาความเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมบางอย่างและคุณลักษณะส่วนบุคคลผู้ใช้ของ P&G ที่มีคุณลักษณะคล้ายกันหรือมีการดำเนินการที่คล้ายกันนั้นที่จริงแล้วมีแนวโน้มที่จะมีความสนใจที่คล้ายกันในผลิตภัณฑ์ของเรา: เมื่ออาศัยข้อมูลการวิเคราะห์นี้เราสามารถกำหนดกลุ่มผู้บริโภค P&G เป็นส่วนๆและกำหนดเป้าหมายให้แต่ละกลุ่มด้วยข้อเสนอที่เกี่ยวข้องผ่านอีเมลโฆษณาออนไลน์และโซเชียลมีเดีย

กระบวนการนี้ทำให้เราปรับแต่งการสื่อสารของเราตามความสนใจที่คุณแจ้งไว้หรือที่สามารถอนุมานได้ อย่างไรก็ตามก็ตีเราจะไม่ดำเนินการกระบวนการตัดสินใจโดยอัตโนมัติรวมถึงการจัดทำแฟ้มประวัติซึ่งสามารถสร้างผลกระทบทางกฎหมายหรือซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของคุณในลักษณะเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญตามมาตราที่ 22(1) และ (4) ของ GDPR และหากเราต้องการมีส่วนร่วมในการจัดเก็บแฟ้มประวัติและการปฏิบัติกาติดตามที่มีการล่วงล้ำมากขึ้นเราจะแจ้งให้คุณทราบเสมอและหากกฎหมายกำหนดจะขอความยินยอมจากคุณก่อนกระทำการดังกล่าวหรือให้สิทธิคุณเลือกที่จะไม่เข้าร่วม

### ✓ การได้รับความยินยอมจากคุณ

เมื่อเราได้รับความยินยอมจากคุณเราอาจจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลอื่นเช่นการเลือกพันธมิตรเพื่อให้พวกเขาสามารถส่งข้อเสนอโปรโมชันหรือโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราเชื่อว่าคุณอาจจะสนใจไปให้คุณเช่นคนที่ได้รับอีเมลของ P&G จากสินค้าผ้าอ้อมเด็กของเราเช่น Pampers® อาจจะยินยอมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับนมผงเด็กที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทอื่นๆด้วยเช่นกัน

### ✓ แพลตฟอร์มออนไลน์และบริษัทเทคโนโลยีด้านการโฆษณา

เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราอาจแบ่งปันตัวระบุที่มีความพิเศษเฉพาะข้อมูลอนูมานและข้อมูลที่ได้รับมา ข้อมูลออนไลน์และข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ทางภูมิศาสตร์ให้กับแพลตฟอร์มออนไลน์และบริษัทเทคโนโลยีด้านการโฆษณาเพื่อช่วยให้เราสามารถบริการคุณด้วยโฆษณาและข้อเสนอที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดด้านกฎหมายต่างๆที่บังคับใช้ซึ่งอาจรวมถึงการให้ความยินยอมและ/หรือการเลือกที่จะไม่เข้าร่วม เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้ทำการตลาดนอก P&G เพื่อแลกเปลี่ยนกับค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน โปรดดูหัวข้อประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวของรัฐบาลในสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนตัวด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

### ✓ ผู้ขาย

เราอาจเปิดเผยหรืออาจเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับ ผู้ขายของเรา (รวมถึง “ผู้ให้บริการ” และ “ผู้ประมวลผล” ที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ซึ่งในที่นี้เราเรียกโดยรวมว่า “ผู้ให้บริการ” หรือ “ผู้ขาย”) ซึ่งช่วยให้เราดำเนินธุรกิจของเราได้ ซึ่งรวมถึงการโฮสต์เว็บไซต์ของเราการประมวลผลข้อมูลการชำระเงิน สำหรับการซื้อที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ของเราการส่งอีเมลของเราและการสื่อสารทางการตลาดไปให้คุณการวิเคราะห์ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมการช่วยเหลือเราในด้านการขาย (เช่นเพื่อดูว่าหลังจากที่เราแสดงโฆษณาให้คุณเห็นในเว็บไซต์ของแพลตฟอร์มแล้วคุณได้ซื้อสินค้าจากเราหรือไม่) และการส่งผลิตภัณฑ์และบริการให้คุณตามที่ร้องขอนอกจากนี้เรายังแบ่งปันข้อมูลของคุณกับนายความผู้สอบบัญชีที่ปรึกษาบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความปลอดภัยและฝ่ายอื่นๆที่ให้บริการแก่เราเราเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะที่จำเป็นให้กับบริษัทเหล่านี้เพื่อให้งานที่เราร้องขอเสร็จสิ้นหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเหตุผลภายในโดยเฉพาะเช่นความปลอดภัยหรือการตรวจจับการฉ้อโกงหากอนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ เราแนะนำผู้ให้บริการของเราให้ดำเนินการประมวลผลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเหมาะสม

### ✓ การชำระเงินค่าสินค้า

การชำระเงินค่าสินค้าจะดำเนินการผ่านบางเว็บไซต์ของเราจนเสร็จสมบูรณ์โดยใช้ระบบชำระเงินออนไลน์ของผู้ค้าที่เป็นบุคคลภายนอก P&G ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณที่ได้ให้ไว้สำหรับการซื้อสินค้าและไม่ได้จัดเก็บหรือเปิดเผยข้อมูลบัตรเครดิตของคุณอันเป็นส่วนหนึ่งของการสั่งซื้อของคุณผ่านระบบของบุคคลที่สามข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงินที่คุณได้แจ้งต่อระบบชำระเงินออนไลน์ของเราบนเว็บไซต์เหล่านี้ อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดการใช้งานของบุคคลที่สามและเราแนะนำให้ตรวจสอบนโยบายเหล่านี้ก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงินใดๆของคุณ

## ✓ เหตุผลทางกฎหมายและเหตุผลที่คล้ายกัน

หากแบรนด์หรือหนึ่งในธุรกิจของเราซึ่งควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือบางส่วนหรือทั้งหมดของสินทรัพย์ธุรกิจของเราถูกจำหน่ายให้กับบริษัทอื่น ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการเปิดเผยให้กับบริษัทดังกล่าว นอกจากนี้เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลข้อมูลให้กับบริษัทที่ช่วยเราปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของเราหรือเมื่อกำหนดโดยกฎหมายกระบวนการทางกฎหมายหน่วยงานรัฐบาลหรือหากมีความจำเป็นที่สมเหตุสมผลที่จะปกป้องสิทธิหรือผลประโยชน์ของเราเองหรือผู้อื่น

## ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

ในฐานะบริษัทขนาดใหญ่ที่มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างและธุรกิจจำนวนมากในหลายประเทศทั่วโลกเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทดังต่อไปนี้เพื่อให้สามารถให้บริการผู้บริโภคของเราทุกรายได้ดีที่สุด

โปรดตระหนักกว่านี่คือรายการที่ครอบคลุมของข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆที่เรารวบรวมตามพื้นฐานทางกฎหมายที่อนุญาตให้ทำได้เท่านั้น (เช่นเมื่อเราได้รับความยินยอมจากคุณหรือเมื่อเราต้องการข้อมูลนี้เพื่อการดำเนินการทางสัญญาซึ่งคุณเป็นฝ่ายหนึ่งในนั้นหรือเมื่อการประมวลผลมีความจำเป็นบนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกมัดทางกฎหมาย) ข้อมูลหลายๆประเภทอาจไม่ใช้กับกรณีของคุณ หากคุณต้องการทราบว่าเรามีข้อมูลใดบ้างเกี่ยวกับคุณ [โปรดถาม](#).

## ✓ สิ่งที่เรามักจะรวบรวม

**ข้อมูลการติดต่อ:** องค์กรประกอบข้อมูลในหมวดหมู่นี้จะรวมถึงชื่อ (รวมถึงชื่อเล่นและชื่อก่อนหน้า) คำนำหน้าที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่อยู่อีเมลหมายเลขโทรศัพท์/มือถือและข้อมูลติดต่อสำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (เช่นผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตสำหรับบัญชีของคุณ)

**ข้อมูลประชากรและข้อมูลลักษณะจิตนิสัยโดยทั่วไป:** องค์กรประกอบข้อมูลในหมวดหมู่นี้จะรวมถึงคุณลักษณะส่วนบุคคลและความชื่นชอบเช่นช่วงอายุสถานภาพสมรสและครอบครัวเชื้อชาติและชาติพันธุ์ (เช่นข้อมูลที่ให้คุณมีความสัมพันธ์กับการซื้อหรือความชื่นชอบผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมหรือผิวพรรณ) ความชื่นชอบในการซื้อของภาษาที่พูดข้อมูลโปรแกรมความคิดและรางวัลข้อมูลลักษณะทางประชากรในครัวเรือนข้อมูลจากแพลตฟอร์มสื่อสังคมข้อมูลการศึกษาและวิชาชีพงานอดิเรกและความสนใจและคะแนนความนิยมเสียงจากบุคคลที่สาม (ความน่าจะเป็นของการซื้อประสบการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิต ฯลฯ)

**ข้อมูลธุรกรรมและข้อมูลเชิงพาณิชย์:** องค์กรประกอบข้อมูลในหมวดหมู่นี้จะรวมถึงข้อมูลบัญชีลูกค้าข้อมูลคุณสมบัติประวัติการซื้อและรายการบันทึกที่เกี่ยวข้อง (การคืนสินค้าบันทึกบริการผลิตภัณฑ์บันทึกการชำระเงินเครดิต ฯลฯ) บันทึกที่เกี่ยวข้องกับการดาวน์โหลดและการซื้อผลิตภัณฑ์และแอปพลิเคชันข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตที่เก็บรวบรวมจากการตรวจสอบตัวตนของผู้บริโภค (รหัสผ่านคำถามเพื่อการรักษาความปลอดภัยของบัญชี) บันทึกบริการลูกค้า

**ID เฉพาะและรายละเอียดบัญชี:** องค์กรประกอบข้อมูลในหมวดหมู่นี้จะรวมถึงหมายเลข ID ที่เฉพาะเจาะจง (เช่นหมายเลขลูกค้าหมายเลขบัญชีหมายเลขการสมัครสมาชิกหมายเลขโปรแกรมรางวัล) ตัวระบุของระบบ (รวมถึงชื่อผู้ใช้หรือข้อมูลประจำตัวออนไลน์) ผู้ลงโฆษณาของอุปกรณ์ ID โฆษณาและที่อยู่ IP

**ข้อมูลออนไลน์และข้อมูลทางเทคนิค:** กรณีนี้จะรวมถึงข้อมูลกิจกรรมเครือข่ายในอินเทอร์เน็ตหรืออิเล็กทรอนิกส์แบบอื่น ๆ ของอุปกรณ์ข้อมูลในหมวดหมู่นี้จะรวมถึงที่อยู่ IP ที่อยู่ MAC, SSID หรือตัวระบุอุปกรณ์อื่น ๆ หรือตัวระบุถาวร ID ผู้ใช้ออนไลน์รหัสผ่านที่เข้ารหัสไว้คุณลักษณะของอุปกรณ์ (เช่นข้อมูลเบราว์เซอร์) รายการบันทึกของเว็บเซิร์ฟเวอร์รายการบันทึกของแอปพลิเคชันข้อมูลการสืบค้นข้อมูลการดู (โทรศัพท์มือถือ) การใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันบุคคลที่หนึ่งคุณกับบุคคลที่สามเว็บมีคอน gif โปร่งใสและแท็กพิกเซลซึ่งยังรวมถึงข้อมูลเช่นการใช้งานอุปกรณ์ของคุณ (เบราว์เซอร์ระบบปฏิบัติการฮาร์ดแวร์ข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ) URL ที่อ้างถึงคุณให้กับเว็บไซต์ของเรา พื้นที่ภายในเว็บไซต์ของเราหรือแอปที่คุณเยี่ยมชมและกิจกรรมของคุณที่นั่น (รวมถึงอีเมลเช่นคุณเปิดหรือคลิกลิงค์ภายในหรือไม่) คุณลักษณะอุปกรณ์ของคุณและข้อมูลอุปกรณ์และเวลาในแต่ละวัน

**ข้อมูลที่อนุমান:** กรณีนี้จะรวมถึงข้อมูลที่ได้มาจากข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในหัวข้อนี้เราสร้างองค์ประกอบข้อมูลอนุমানและข้อมูลที่ได้รับโดยวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เราอาจมีเกี่ยวกับคุณเองค้ประกอบข้อมูลในหมวดหมู่นี้จะรวมถึงความโน้มเอียงคุณลักษณะและ/หรือคะแนนที่ได้มาจากโปรแกรมการวิเคราะห์ภายใน

## ✓ สิ่งที่เราเก็บรวบรวมในบางครั้ง

**ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ทางภูมิศาสตร์ที่แม่นยำ:** องค์ประกอบข้อมูลในหมวดหมู่นี้จะรวมถึงตำแหน่งที่อยู่ที่แม่นยำ (เช่นละติจูด/ลองจิจูด)

**ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ:** องค์ประกอบข้อมูลมีพื้นฐานจากวิธีที่รวบรวมได้แก่:

- ข้อมูลที่รวบรวมจากโปรแกรมผู้บริโภค (เช่นเมื่อคุณลงทะเบียนในเว็บไซต์ของแบรนด์เราเข้าร่วมในโปรแกรมรางวัลหรือซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา)
  - ข้อมูลสุขภาพและอาการทั่วไป
  - ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์เช่นวันครบกำหนดคลอด
- การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผู้บริโภคที่คุณได้ให้ความยินยอมหลังจากรับทราบข้อมูลแล้ว
  - ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพกายและสุขภาพจิตระยะของโรคประวัติการแพทย์หรือการรักษาทางการแพทย์หรือการตรวจวินิจฉัยยาที่ใช้และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- ข้อมูลที่รวบรวมเมื่อคุณติดต่อเราเพื่อร้องเรียนหรือรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา

**ข้อมูลบัญชีการเงิน:** องค์ประกอบข้อมูลในหมวดหมู่นี้จะรวมถึงหมายเลขและรายละเอียดบัญชีธนาคารและข้อมูลบัตรเครดิตการเงิน (เช่นเมื่อคุณซื้อสินค้าโดยตรงกับแบรนด์หรือรับเครดิตจากแบรนด์)

**ID ที่ออกให้โดยรัฐบาล** องค์ประกอบข้อมูลในหมวดหมู่นี้จะรวมถึงรหัสประจำตัวของรัฐบาลและรหัสประจำตัวผู้เสียภาษี (เช่นสำหรับผู้ชนะการประกวดในเขตอำนาจกฎหมายที่เราต้องเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว)

**ข้อมูลโสตทัศนอุปกรณ์:** องค์ประกอบข้อมูลในหมวดหมู่นี้จะรวมถึงภาพถ่ายภาพจากวิดีโอข้อมูลบันทึกใน CCTV ข้อมูลบันทึกของศูนย์บริการทางโทรศัพท์และบันทึกการตรวจควบคุมการโทรและข้อความเสียง (เช่น เพื่อการวิจัยเมื่อคุณเข้ามาที่สถานประกอบการของเราหรือเมื่อคุณโทรติดต่อเรา)

**ข้อมูลอุปกรณ์อัจฉริยะและเซ็นเซอร์:** องค์ประกอบข้อมูลในหมวดหมู่นี้จะรวมถึงบันทึกอุปกรณ์อัจฉริยะผลิตภัณฑ์ IoT (เช่น จากแปรงสีฟัน Oral B ที่เชื่อมต่อกับแอป)

**ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก:** องค์ประกอบข้อมูลในหมวดหมู่นี้จะรวมถึงจำนวนบุตรของคุณขนาดผ้าอ้อมของบุตรของคุณเพศและอายุของพวกเขา

**ข้อมูลชีวมิติ:** องค์ประกอบข้อมูลในหมวดหมู่นี้จะรวมถึงข้อมูลการจดจำใบหน้าและการแสดงแทนทางคณิตศาสตร์สำหรับตัวระบุตัวตนชีวมิติของคุณเช่นแม่แบบที่มีไว้เพื่อการเปรียบเทียบ (เช่น สำหรับการศึกษาวิจัยด้านการดูแลสุขภาพ)

---

## พื้นฐานทางกฎหมายและการเก็บรักษาเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผล

โดยทั่วไปเราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ยาวนานราบที่มีความจำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลมาหรือตามที่กฎหมายกำหนดเราอาจจะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ยาวนานกว่าระยะเวลาการเก็บรักษาที่กำหนดไว้ของเราเพื่อปฏิบัติตามคำร้องขอของคุณรวมถึงเพื่อรักษาสิทธิของคุณในการปฏิเสธการรับอีเมลการตลาดหรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือภาระผูกพันอื่นๆหัวข้อนี้ให้คำอธิบายถึงเหตุผลที่วัตถุประสงค์การประมวลผลสอดคล้องกับกฎหมาย (พื้นฐานทางกฎหมายตามที่กำหนดด้วยกฎหมายความเป็นส่วนตัวของประเทศที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกาเช่น GDPR) และระยะเวลาที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้สำหรับวัตถุประสงค์การประมวลผลดังกล่าวเว้นแต่จะมีข้อยกเว้นให้ใช้ได้ (ระยะเวลาการเก็บรักษา) เช่นที่ได้ให้หมายเหตุไว้ข้างต้นกฎหมายความเป็นส่วนตัวของสหรัฐอเมริกาบางกฎหมาย(อธิบายไว้ด้านล่าง) กำหนดให้เราต้องปฏิบัติตามพื้นฐานของหมวดหมู่เปิดเผยระยะเวลาการเก็บรักษาที่ใช้ได้กับหมวดหมู่ต่างๆของข้อมูลส่วนบุคคลดูตารางที่ระบุไว้ใน [ประกาศความเป็นส่วนตัวของรัฐในสหรัฐอเมริกา](#) ของเราสำหรับข้อมูลนี้

### ✓ ผลิตภัณฑ์/บริการ

#### พื้นฐานทางกฎหมาย:

- การดำเนินการทางสัญญาเพื่อบรรลุเป้าหมายยอดขาย eCommerce
- ความยินยอมเข้าร่วมโปรแกรมสมัครตัวอย่าง
- ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายสำหรับการออกคูปองและการเคลียร์คูปอง

**ระยะเวลาการเก็บรักษา:** หลังจากไม่จำเป็นที่ต้องจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ร้องขออีกต่อไปเว้นแต่จะมีการกำหนดโดยกฎหมายหรือสัญญาให้เก็บรักษาได้นานกว่านั้น

### ✓ การจัดการลูกค้า



## พื้นฐานทางกฎหมาย:

ยินยอมสำหรับ:

- การส่งอีเมลและการสื่อสารข้อความทางการตลาด
- การประมวลผลการให้คะแนนและรีวิวของคุณต่อผลิตภัณฑ์ของเรา
- การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ในใบเสร็จรับเงินที่คุณอัปโหลดเพื่อการโฆษณาที่มีการปรับแต่งตามความต้องการ
- การประมวลผลข้อมูลหมวดหมู่พิเศษใดๆ และข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว
- เทคโนโลยีการติดตามที่ไม่จำเป็นบนเว็บไซต์ของเราและในแอปมือถือของเราในบางประเภท

ผลประโยชน์โดยชอบตามกฎหมายเพื่อ:

- การตลาดทางไปรษณีย์ (เว้นแต่จะได้รับความยินยอมตามที่กำหนดโดยกฎหมายของประเทศ)
- การส่งรายการที่ร้องขอให้ให้คุณ
- การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายในระบบการตลาดต่างๆ

ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีเราอาจพึงพาผลประโยชน์โดยชอบตามกฎหมายของเราหรือความยินยอมเพื่อ:

- ความสมบูรณ์และการผสานของข้อมูลจดทะเบียนของเรา (รวมถึงข้อมูลที่คุณเปิดเผยกับเราเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับบริการของเราเช่นความชื่นชอบในแบรนด์คูปองที่ใช้แล้ว ฯลฯ) ด้วย คุณสมบัติผลประโยชน์หรือคุณลักษณะประชากรที่ได้รับจากแหล่งที่ให้บริการเชิงพาณิชย์หรือบุคคลที่สามอื่นๆ

การดำเนินการตามสัญญาเพื่อ:

- การประกวด

**ระยะเวลาการเก็บรักษา:** จนกว่าคุณจะร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลหรือเพิกถอนความยินยอมของคุณ มิฉะนั้นแล้วเราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหลังจากไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการประมวลผลหรือหลังจากไม่มีกิจกรรมใดๆ เป็นเวลาสูงสุด 50 เดือนเว้นแต่จะกำหนดโดยกฎหมายหรือสัญญาให้เก็บรักษาได้นานกว่านั้น คำว่าไม่มีกิจกรรมใดๆ มีค่านิยามด้วยเกณฑ์ภายในหลายเกณฑ์ซึ่งบ่งชี้ถึงการไม่มีปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้กับโปรแกรมและการสื่อสารของเรา เช่นหากคุณไม่เข้าระบบหรือไม่เปิดหรือคลิกอีเมลของเราเราจะพิจารณาว่าคุณ “ไม่เคลื่อนไหว” และลบข้อมูลของคุณหลังจากระยะเวลาสูงสุด 50 เดือนแต่อาจเร็วกว่านั้นสำหรับบางประเทศขึ้นอยู่กับข้อกำหนดทางกฎหมายท้องถิ่น เราอาจจะต้องเก็บข้อมูลของคุณไว้นานกว่าระยะเวลาการเก็บรักษาที่กำหนดไว้ของเราเพื่อปฏิบัติตามคำร้องขอของคุณรวมถึงเพื่อรักษาสิทธิของคุณในการปฏิเสธการรับอีเมลการตลาดหรือเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายอื่นๆ เราอาจยังรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการให้คะแนนและรีวิวนานเท่าที่มีการใช้รีวิวนั้นหรือจนกว่าจะเลิกจำหน่ายผลิตภัณฑ์นั้น

## ✓ บริการลูกค้า/การสื่อสาร

### พื้นฐานทางกฎหมาย:

ผลประโยชน์โดยชอบตามกฎหมายเพื่อ:

- การจัดการข้อซักถามของผู้บริโภคและธุรกิจ

ยินยอมสำหรับ:

- ข้อมูลหมวดหมู่พิเศษ/ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวซึ่งอาจรวบรวมในกรณีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์บางเหตุการณ์

การดำเนินการตามสัญญาเพื่อ:

- การส่งข้อมูลธุรกรรม/โปรแกรมเกี่ยวกับบัญชีการซื้อเงื่อนไขรางวัลของคุณฯลฯ
- การมีส่วนร่วมกับผู้มีอิทธิพลทางวิชาชีพการติดต่อทางธุรกิจต่างๆ

**ระยะเวลาการเก็บรักษา:** จนกว่าคุณจะร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลหรือเพิกถอนความยินยอมของคุณ มี ฉะนั้นแล้วเราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหลังจากไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการประมวลผลอีกต่อไป เว้นแต่จะกำหนดโดยกฎหมายหรือสัญญาให้เก็บรักษาได้นานกว่านั้น

## ✓ การชำระเงิน/การเงิน

**พื้นฐานทางกฎหมาย:** การดำเนินการตามสัญญา

**ระยะเวลาการเก็บรักษา:** ตราบเท่าที่จำเป็นในการบรรลุคำสั่งวันแต่จะกำหนดโดยกฎหมายหรือสัญญาให้เก็บ รักษาได้นานกว่านั้น โดยทั่วไปเราจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ 24 เดือนสำหรับข้อเสนอการคืนเงินและ 10 ปีสำหรับการรับประกัน

## ✓ โฆษณาที่ให้บริการ

**พื้นฐานทางกฎหมาย:**

- ยินยอมเพื่อการใช้เทคโนโลยีการติดตามบนเว็บไซต์ของเราเองหรือภายในแอปพลิเคชันมือถือของเรา เมื่อ เราใส่เทคโนโลยีการติดตามบนทรัพย์สินของบุคคลที่สามหรือซื้อข้อมูลจากผู้ขายที่เป็นบุคคลที่สามเรากำหนดให้พวกเขาได้รับความยินยอมจากคุณก่อนใช้เทคโนโลยีการติดตามของเราหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเรา
- ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับการประมวลผลที่อยู่อีเมลหมายเลขโทรศัพท์หรือ ID โฆษณาทาง โทรศัพท์มือถือเพื่อให้บริการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณผ่านช่องทางสื่อต่างๆรวมถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียผ่านกลุ่มเป้าหมายตามที่กำหนดไว้และกลุ่มเป้าหมายที่มีลักษณะคล้ายกัน

ระยะเวลาการเก็บรักษาหลังจากไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการประมวลผลอีกต่อไป (กล่าวคือหลังจบแคมเปญโฆษณา) หรือภายในระยะเวลาสูงสุด 110 เดือนเว้นแต่คุณไม่เลือกที่จะไม่เข้าร่วมก่อนหน้านี้

## ✓ การจัดการโฆษณา

**พื้นฐานทางกฎหมาย:** ผลประโยชน์โดยชอบตามกฎหมาย

**ระยะเวลาการเก็บรักษา:** หลังจากไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการประมวลผลอีกต่อไป สำหรับการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีการติดตามบนเว็บไซต์ของเราหรือภายในแอปพลิเคชันมือถือภายใน 12 เดือนเว้นแต่คุณเลือกไม่เข้าร่วมก่อนหน้านี้

## ✓ คุณภาพและความปลอดภัย

**พื้นฐานทางกฎหมาย:** ผลประโยชน์โดยชอบตามกฎหมาย

**ระยะเวลาการเก็บรักษา:** หลังจากไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการประมวลผลอีกต่อไปเว้นแต่จะกำหนดโดยกฎหมายหรือสัญญาให้เก็บรักษาได้นานกว่านั้น สำหรับการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีการติดตามต่างๆบนเว็บไซต์ของเราหรือภายในแอปพลิเคชันมือถือของเราภายใน 12 เดือนเว้นแต่คุณเลือกไม่เข้าร่วมก่อนหน้านี้

## ✓ ความปลอดภัย

**พื้นฐานทางกฎหมาย:** ผลประโยชน์โดยชอบตามกฎหมาย

**ระยะเวลาการเก็บรักษา:** หลังจากไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการประมวลผลอีกต่อไปเว้นแต่จะกำหนดโดยกฎหมายหรือสัญญาให้เก็บรักษาได้นานกว่านั้น สำหรับการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีการติดตามต่างๆบนเว็บไซต์ของเราหรือภายในแอปพลิเคชันมือถือของเราภายใน 12 เดือน

## ✓ การจัดเก็บบันทึกข้อมูลและการตรวจสอบติดตาม

**พื้นฐานทางกฎหมาย:**

- การดำเนินการตามสัญญาสำหรับข้อมูลธุรกรรม
- การผูกมัดทางกฎหมายสำหรับกิจกรรมการจัดเก็บบันทึกข้อมูล

**ระยะเวลาการเก็บรักษา:** หลังจากไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการประมวลผลอีกต่อไปนอกจากมีข้อกำหนดทางกฎหมายให้จัดเก็บไว้

## ✓ กฎหมาย/การปฏิบัติตาม

**พื้นฐานทางกฎหมาย:** การผูกมัดทางกฎหมาย

**ระยะเวลาการเก็บรักษา:** หลังจากไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการประมวลผลอีกต่อไป นอกจากมีข้อกำหนดทางกฎหมายให้จัดเก็บไว้

## ✓ การวิจัยและพัฒนา (“R&D”)

**พื้นฐานทางกฎหมาย:** การให้ความยินยอม

**ระยะเวลาการเก็บรักษา:** เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตจากการวิจัยทางคลินิกทราบเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รวบรวมมาหรือ 30 ปีหลังบรรลุวัตถุประสงค์ของการรวบรวมและ/หรือทราบเท่าที่อาจมีการกำหนดให้เก็บรักษาตามกฎหมายระเบียบหรือแนวปฏิบัติของการวิจัยทางคลินิกในท้องถิ่นขึ้นอยู่กับว่าการดำเนินการใดถึงก่อนกัน สำหรับงานวิจัยที่ไม่ใช่คลินิกเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตเป็นเวลามากที่สุด 5 ปีนับจากเวลาที่รวบรวม หรือหลังบรรลุวัตถุประสงค์ของการรวบรวมขึ้นอยู่กับว่าการดำเนินการใดถึงก่อนกัน สำหรับข้อมูลชีวิตเราจะเก็บรักษาทราบเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการรวบรวมหรือการประมวลผลเว้นแต่มีการกำหนดให้เราเก็บรักษานานกว่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือการปฏิบัติตามระเบียบหรือเพื่อใช้หรือป้องกันผลประโยชน์ทางกฎหมายของเราเราอาจเก็บรักษาเอกสารความยินยอมที่คุณลงนามไว้นานกว่านั้น

---

## ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก

เราปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์จากเด็กรวมถึงได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหากจำเป็น ตามมาตรฐานอายุที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น เราได้รับความยินยอมจากผู้มีอำนาจปกครองเด็กใน EEA สวิตเซอร์แลนด์เชอร์เบีย และสหราชอาณาจักรเมื่อเรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ในทำนองเดียวกันกับในสหรัฐอเมริกา เราได้รับคำยินยอมจากผู้ปกครองที่ถูกต้อง เมื่อรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี ในแคนาดาตามมาตรการการยินยอมจากผู้ปกครองที่ถูกต้องเหล่านี้บังคับใช้สำหรับผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 14 ปี เราไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากเด็กเพื่อโฆษณาสำหรับกลุ่มเป้าหมาย

---

## เราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

**ความเป็นส่วนตัวของคุณคือสิ่งสำคัญนี่คือเหตุผลที่เราเคารพในข้อมูลโดยดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลสูญหายถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง**

เราได้ประมวลผลและควบคุมเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมรวมไปถึงการรวบรวมการใช้การเปิดเผยการเก็บรักษาและการทำลาย เราเคารพในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลสูญหายถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเมื่อมีความเหมาะสมขั้นตอนเหล่านี้อาจจะรวมถึงมาตรการทางเทคนิคเช่นไฟร์วอลล์การตรวจจับการบุกรุกและระบบการป้องกันรหัสผ่านที่มีความพิเศษเฉพาะและซับซ้อนและการเข้ารหัสนอกจากนี้เรายังใช้มาตรการเชิงองค์กรและมาตรการทางกายภาพเช่นการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับภาวะผูกพันด้านการประมวลผลข้อมูลการระบุเหตุการณ์เกี่ยวกับข้อมูลและความเสี่ยงการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับเจ้าหน้าที่และการรับรองถึงความปลอดภัยทางกายภาพรวมถึงการเก็บรักษาเอกสารให้ปลอดภัยอย่างเหมาะสมเมื่อไม่ได้ใช้งาน

---

P&G มีสำนักงานใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกาสำนักงานระดับภูมิภาคในสิงคโปร์ดูไบเจนีวาและปานามาและศูนย์บริการ P&G อื่นๆในประเทศอื่นเช่นคอ스타ริกาหรือฟิลิปปินส์ ในฐานะบริษัทข้ามชาติ P&G มีการถ่ายโอนข้อมูลไม่ว่าจะภายในกลุ่มนิติบุคคลของ P&G หรือเมื่อแบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้ให้บริการหรือพันธมิตรที่กำหนดที่อาจจัดเก็บประมวลหรือเข้าถึงข้อมูลของคุณในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศที่รวบรวมข้อมูลรวมถึงสหรัฐอเมริกาด้วย เช่นข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากคิวเบกอาจถ่ายโอนภายนอกแคนาดาด้วยการปกป้องและคุ้มครองที่เหมาะสม

เท่าที่เกี่ยวข้องกับพลเมืองของสหภาพยุโรป (เช่นรวมถึงพลเมืองของสวิตเซอร์แลนด์สหราชอาณาจักรและเชอร์เบีย) หมายความว่าข้อมูลของพวกเขาอาจถูกประมวลผลนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ไม่ว่าในประเทศที่ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการยุโรปให้มีการปกป้องข้อมูลอย่างเหมาะสมเช่นสหราชอาณาจักร (ตัวอย่างเช่นบริการจัดการสินค้า การจัดส่งคืนและศูนย์ติดต่อบางส่วนของเราได้รับการจัดการสำหรับภูมิภาคสหภาพยุโรป) หรือสวิตเซอร์แลนด์ (ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ในสหภาพยุโรปของเรา) หรือในประเทศอื่นที่คณะกรรมการยุโรปไม่ถือว่าเป็นการเสนอการปกป้องข้อมูลในระดับดังกล่าวสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวนี้เนื่องจากด้วยความจำเป็นที่จะต้องมีการปกป้องพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่าจะข้อมูลจะได้รับการคุ้มครองตลอดเส้นทางการถ่ายโอนเราใช้ข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรปซึ่งเป็นข้อสัญญาเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานและผ่านการอนุมัติล่วงหน้า คุณสามารถพบเวอร์ชันล่าสุดของข้อสัญญามาตรฐานที่ได้รับการอนุมัติจากสหภาพยุโรปรวมถึงโมดูลการถ่ายโอนต่างๆ [ที่นี่](#) ข้อตกลงการถ่ายโอนของเรารวมเอาข้อสัญญาการคุ้มครองข้อมูลมาตรฐานที่ออกตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของสหราชอาณาจักรสวิตเซอร์แลนด์และเชอร์เบียหากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อตกลงการถ่ายโอนข้อมูลของเราโปรด [ติดต่อเรา](#)

หากคุณอาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) สหราชอาณาจักร (และยิบรอลตาร์) หรือสวิตเซอร์แลนด์โปรดทราบว่า P&G ได้รับการรับรองภายใต้กรอบการทำงานเพื่อการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา (EU-U.S. DPF) ส่วนต่อขยายของ EU-U.S. DPF สำหรับสหราชอาณาจักรและกรอบการทำงานเพื่อการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา (Swiss-U.S. DPF) [เรียกรวมกันว่า “กรอบการทำงานเพื่อการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูล”] ที่พัฒนาขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการยุโรปและคณะกรรมการด้านข้อมูลข่าวสารและสำนักงานคุ้มครองข้อมูลของรัฐบาลกลางสวิตเซอร์แลนด์เกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากเขตเศรษฐกิจยุโรปสหราชอาณาจักร (และยิบรอลตาร์) หรือสวิตเซอร์แลนด์ไปยังสหรัฐอเมริกา [คลิกที่นี่](#) เพื่อดูกรอบการทำงานเพื่อการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของเรา: นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค

สำหรับข้อมูลนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปและสหราชอาณาจักรเราดำเนินการถ่ายโอนดังกล่าวบนพื้นฐานของความยินยอมจากคุณหรือตามสัญญาของเราตามที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนด

---

## ประกาศภูมิภาคเพิ่มเติม

### ✓ การเปิดเผยความเป็นส่วนตัวของรัฐในสหรัฐอเมริกาและสิทธิของผู้บริโภค (“ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของรัฐในสหรัฐอเมริกา”)

ประกาศความเป็นส่วนตัวของรัฐในสหรัฐอเมริกานำมาใช้กับ “ผู้บริโภค” ตามที่นิยามไว้ภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภครัฐแคลิฟอร์เนียรวมถึงที่

แก้ไขในพระราชบัญญัติสิทธิความเป็นส่วนตัวส่วนตัวรัฐแคลิฟอร์เนีย (“CCPA”) พระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวส่วนตัวของข้อมูลผู้บริโภคเวอร์จเนีย (“VCDPA”) พระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวส่วนตัวของรัฐโคโลราโด พระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวส่วนตัวของผู้บริโภครัฐยูทาห์ พระราชบัญญัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลและการตรวจสอบทางออนไลน์ รัฐคอนเนตทิคัต และกฎหมายความเป็นส่วนตัวอื่นๆของสหรัฐอเมริกาตามที่กฎหมายแต่ละฉบับได้รับการแก้ไขและเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้และรวมถึงกฎระเบียบใดๆภายใต้กฎหมายดังกล่าว (รวมเรียกว่า “กฎหมายความเป็นส่วนตัวของสหรัฐอเมริกา”) ประกาศความเป็นส่วนตัวของรัฐในสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนเสริมของนโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนตัวในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างนโยบายถ้อยแถลงหรือประกาศของ P&G อื่นใดและประกาศความเป็นส่วนตัวของรัฐในสหรัฐอเมริกานี้ประกาศความเป็นส่วนตัวของรัฐในสหรัฐอเมริกามีอำนาจบังคับต่อผู้บริโภคและสิทธิของพวกเขาภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวของสหรัฐอเมริกาที่ใช้นับ

ประกาศความเป็นส่วนตัวของรัฐในสหรัฐอเมริกานี้ออกแบบมาเพื่อให้คุณได้ทราบถึงประกาศของแนวปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคลล่าสุดของเราตลอดช่วง 12 เดือนก่อนจากวันที่มี “การอัปเดตล่าสุด” ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ประกาศความเป็นส่วนตัวของรัฐในสหรัฐอเมริกานี้จะอัปเดตทุกปีเป็นอย่างน้อย **ประกาศความเป็นส่วนตัวของรัฐในสหรัฐอเมริกานี้นำไปใช้กับแนวปฏิบัติของข้อมูลปัจจุบันของเราซึ่งหมายความว่าเราได้ให้ “ประกาศการรวบรวม”** ซึ่งเป็นประกาศของข้อมูลส่วนบุคคล (อ้างอิงในกฎหมายความเป็นส่วนตัวของสหรัฐอเมริกาบางฉบับในลักษณะของ “สารสนเทศส่วนบุคคล”) ที่เรารวบรวมทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์และมีวัตถุประสงค์เพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเหนือสิ่งอื่นใดคือมีการกำหนดโดยกฎหมายความเป็นส่วนตัวของสหรัฐอเมริกาสำหรับกิจกรรมการประมวลผลใหม่ใดๆหรือกิจกรรมการประมวลผลที่แตกต่างกันอย่างมาที่เราไม่ได้อธิบายในประกาศความเป็นส่วนตัวของรัฐในสหรัฐอเมริกาเราจะแจ้งให้คุณทราบตามที่กำหนดโดยกฎหมายความเป็นส่วนตัวของสหรัฐอเมริกา รวมถึงโดยการแจ้งให้คุณทราบในเวลาที่เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือโดยการอัปเดตประกาศความเป็นส่วนตัวของรัฐในสหรัฐอเมริกาเร็วกว่ากำหนดเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัวของรัฐในสหรัฐอเมริกาดำเนินการโดยพิจารณาของเราและในเวลาใดก็ได้เพื่อติดต่อเราเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวของสหรัฐอเมริกาโปรดดูที่หัวข้อ [ติดต่อเรา](#) ด้านล่าง

โดยทั่วไปเรารวบรวมเก็บรักษาใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการค้าซึ่งได้อธิบายไว้ข้างต้นในส่วนที่เหลือของนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งรวมอยู่ใน [“วิธีที่เรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล”](#), [“วิธีที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล”](#) (โดยรวมคือ “วัตถุประสงค์การประมวลผล” ของเรา) แหล่งที่เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลระบุไว้ข้างต้นใน [“วิธีที่เรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล”](#) วัตถุประสงค์การประมวลผลบางประการที่เราอภิปรายด้านล่างในตารางแสดงเป็นนัยถึง “การขาย” “การแบ่งปัน” และหรือ “โฆษณาสำหรับกลุ่มเป้าหมาย” สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของการขายการแบ่งปันและโฆษณาที่มีเป้าหมายโปรดดูหัวข้อ [“ห้ามขาย/แบ่งปัน/โฆษณาสำหรับกลุ่มเป้าหมาย”](#) ด้านล่างโปรดทราบว่าวัตถุประสงค์การประมวลผลที่แสดงในตารางเป็นคำอธิบายตามหมวดหมู่เพื่อช่วยให้ท่านง่ายขึ้นและชัดเจนขึ้นโปรดอ้างอิงหัวข้อ [“วิธีทั่วไปที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล”](#) ของนโยบายความเป็นส่วนตัวข้างต้นสำหรับคำอธิบายสมบูรณ์ของวัตถุประสงค์การประมวลผลแต่ละข้อ

ตารางด้านล่างอธิบายหมวดหมู่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมไว้ในคอลัมน์แรก (เริ่มจากด้านซ้าย) คอลัมน์ที่สองให้ตัวอย่างของประเภทของข้อมูลภายในหมวดหมู่ที่ใช้ได้ ซึ่ง ในบางกรณี รวมถึงประเภท/หมวดหมู่ข้อมูลส่วนบุคคลตามรายการข้างต้นภายใต้ [“ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม”](#) คอลัมน์ที่สามแสดงถึงหมวดหมู่ของผู้รับที่รับข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว) เป็นส่วนหนึ่งของการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ตลอดจนการเปิดเผยซึ่งอาจพิจารณาว่าเป็นการขายหรือการแบ่งปันภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวของสหรัฐอเมริกา คอลัมน์ที่สี่ให้วัตถุประสงค์การประมวลผลที่ใช้ได้กับแต่ละหมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลในคอลัมน์ที่ห้า ตามพื้นฐานหมวดหมู่ของพื้นฐานข้อมูลส่วนบุคคล เราได้แสดง ระยะเวลาการเก็บรักษาที่ใช้ได้ไว้

หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคล	ตัวอย่างของประเภทข้อมูลส่วนบุคคลภายในหมวดหมู่	หมวดหมู่ของผู้รับ	วัตถุประสงค์การประมวลผล	ระยะเวลาการเก็บรักษา
<b>1. ข้อมูลระบุตัวตนและข้อมูลการติดต่อ</b>	ข้อมูลการติดต่อ ID เฉพาะและรายละเอียดบัญชี ข้อมูลออนไลน์และข้อมูลทางเทคนิค ข้อมูลบัญชีการเงิน ID ที่ออกให้โดยรัฐบาล	<p>การเปิดเผยวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ซอฟต์แวร์และผู้ขายเชิงธุรกิจอื่น (“ผู้ขายเชิงธุรกิจ”)</li> <li>• ผู้ขายเชิงการตลาด</li> <li>• บริษัทในเครือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</li> </ul> <p>ขาย/แบ่งปัน: ธุรกิจดิจิทัลบุคคลที่สามและพันธมิตรค่าปลีก</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ผลิตภัณฑ์/บริการ</li> <li>• การจัดการลูกค้า</li> <li>• บริการลูกค้า/การสื่อสาร</li> <li>• การชำระเงิน/การเงิน</li> <li>• โฆษณาที่ให้บริการ</li> <li>• การจัดการโฆษณา</li> <li>• คุณภาพและความปลอดภัย</li> <li>• ความปลอดภัย</li> <li>• การจัดเก็บบันทึกข้อมูล</li> <li>• กฎหมาย/การปฏิบัติตาม</li> <li>• การวิจัยและพัฒนา</li> <li>• การเปิดเผยวัตถุประสงค์ขณะรวบรวม</li> <li>• วัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมาย</li> </ul>	<p>หลังจากไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการประมวลผลอีกต่อไปเว้นหรือหลังจากไม่มีกิจกรรมใด ๆ เป็นเวลาสูงสุด 50 เดือนเว้นแต่จะกำหนดโดยกฎหมายหรือสัญญาให้เก็บรักษาได้นานกว่านั้น</p> <p>ข้อมูลที่ต้องรองรับการสื่อสารเพื่อการเลือกไม่รับของผู้บริโภคอาจยังมีการเก็บรักษาไว้ต่อไป</p>
<b>2. บันทึกข้อมูลส่วนตัว</b>	ข้อมูลการติดต่อ ID เฉพาะและรายละเอียดบัญชี ข้อมูลบัญชีการเงิน ID ที่ออกให้โดยรัฐบาล	<p>การเปิดเผยวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้ขายเชิงธุรกิจ</li> <li>• ผู้ขายเชิงการตลาด</li> <li>• บริษัทในเครือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</li> </ul> <p>ขาย/แบ่งปัน: ธุรกิจดิจิทัลบุคคลที่สาม</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ผลิตภัณฑ์/บริการ</li> <li>• การจัดการลูกค้า</li> <li>• บริการลูกค้า/การสื่อสาร</li> <li>• การชำระเงิน/การเงิน</li> <li>• โฆษณาที่ให้บริการ</li> <li>• การจัดการโฆษณา</li> <li>• คุณภาพและความปลอดภัย</li> <li>• ความปลอดภัย</li> <li>• การจัดเก็บบันทึกข้อมูล</li> <li>• กฎหมาย/การปฏิบัติตาม</li> <li>• การวิจัยและพัฒนา</li> <li>• การเปิดเผยวัตถุประสงค์ขณะรวบรวม</li> <li>• วัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมาย</li> </ul>	<p>หลังจากไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการประมวลผลอีกต่อไปเว้นหรือหลังจากไม่มีกิจกรรมใด ๆ เป็นเวลาสูงสุด 50 เดือนเว้นแต่จะกำหนดโดยกฎหมายหรือสัญญาให้เก็บรักษาได้นานกว่านั้น</p> <p>ข้อมูลที่ต้องรองรับการสื่อสารเพื่อการเลือกไม่รับของผู้บริโภคอาจยังมีการเก็บรักษาไว้ต่อไป</p>
<b>3. บุคลิกลักษณะหรืออุปนิสัยส่วนตัว</b>	ข้อมูลประชากรและข้อมูลลักษณะจิตนิสัยโดยทั่วไป ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก ข้อมูลอนุমান ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ	<p>การเปิดเผยวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้ขายเชิงธุรกิจ</li> <li>• ผู้ขายเชิงการตลาด</li> <li>• บริษัทในเครือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ผลิตภัณฑ์/บริการ</li> <li>• การจัดการลูกค้า</li> <li>• บริการลูกค้า/การสื่อสาร</li> <li>• การชำระเงิน/การเงิน</li> <li>• โฆษณาที่ให้บริการ</li> <li>• การจัดการโฆษณา</li> <li>• คุณภาพและความ</li> </ul>	<p>หลังจากไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการประมวลผลอีกต่อไปหรือหลังจากไม่มีกิจกรรมใด ๆ เป็นเวลาสูงสุด 50 เดือน</p>

ขาย/แบ่งปัน: ธุรกิจ  
ดิจิทัลบุคคลที่สาม  
และพันธมิตรค่าปลีก

ปลอดภัย  
• ความปลอดภัย  
• การจัดเก็บบันทึก  
ข้อมูล  
• กฎหมาย/การปฏิบัติ  
ตาม  
• การวิจัยและพัฒนา  
• การเปิดเผย  
วัตถุประสงค์ขณะ  
รวบรวม  
• วัตถุประสงค์ทาง  
ธุรกิจโดยชอบด้วย  
กฎหมาย

#### 4. รายละเอียด บัญชีลูกค้า / ข้อมูลเชิง พาณิชย์

ข้อมูลประชากรและข้อมูล  
ลักษณะจิตนิสัยโดยทั่วไป  
ข้อมูลธุรกรรมและเชิง  
พาณิชย์ ข้อมูลออนไลน์  
และเทคโนโลยี

การเปิดเผย  
วัตถุประสงค์ทาง  
ธุรกิจ:  
• ผู้ขายเชิงธุรกิจ  
• ผู้ขายเชิงการตลาด  
• บริษัทในเครือและ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขาย/แบ่งปัน: ธุรกิจ  
ดิจิทัลบุคคลที่สาม  
และพันธมิตรค่าปลีก

• ผลิตภัณฑ์/บริการ  
• การจัดการลูกค้า  
• บริการลูกค้า/การ  
สื่อสาร  
• การชำระเงิน/การเงิน  
• โฆษณาที่ให้บริการ  
• การจัดการโฆษณา  
• คุณภาพและความ  
ปลอดภัย  
• ความปลอดภัย  
• การจัดเก็บบันทึก  
ข้อมูล  
• กฎหมาย/การปฏิบัติ  
ตาม  
• การวิจัยและพัฒนา  
• การเปิดเผย  
วัตถุประสงค์ขณะ  
รวบรวม  
• วัตถุประสงค์ทาง  
ธุรกิจโดยชอบด้วย  
กฎหมาย

หลังจากไม่จำเป็นสำหรับ  
วัตถุประสงค์เพื่อการประมวลผล  
อีกต่อไปหรือหลังจากไม่มี  
กิจกรรมใด ๆ เป็นเวลาสูงสุด 50  
เดือน

#### 5. ข้อมูลชีวมิติ

ข้อมูลชีวมิติ

การเปิดเผย  
วัตถุประสงค์ทาง  
ธุรกิจ:  
• ผู้ขายเชิงธุรกิจ  
• บริษัทในเครือและ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขาย/แบ่งปัน: N/A

• ผลิตภัณฑ์/บริการ  
• การจัดการลูกค้า  
• บริการลูกค้า/การ  
สื่อสาร  
• คุณภาพและความ  
ปลอดภัย  
• ความปลอดภัย  
• การจัดเก็บบันทึก  
ข้อมูล  
• กฎหมาย/การปฏิบัติ  
ตาม  
• การวิจัยและพัฒนา  
• การเปิดเผย  
วัตถุประสงค์ขณะ  
รวบรวม  
• วัตถุประสงค์ทาง  
ธุรกิจโดยชอบด้วย  
กฎหมาย

หลังจากไม่จำเป็นสำหรับ  
วัตถุประสงค์เพื่อการประมวลผล  
อีกต่อไปเว้นแต่จะกำหนดให้เก็บ  
รักษาเพื่อปฏิบัติตาม  
กฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ



<b>6. ข้อมูลการใช้ อินเทอร์เน็ต/แอป</b>	ข้อมูลธุรกรรมและเชิงพาณิชย์ ข้อมูลออนไลน์ และเทคนิค ข้อมูลอุปกรณ์ อัจฉริยะและเซ็นเซอร์	การเปิดเผย วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้ขายเชิงธุรกิจ</li> <li>• ผู้ขายเชิงการตลาด</li> <li>• บริษัทในเครือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</li> </ul> ขาย/แบ่งปัน: ธุรกิจ ดิจิทัลบุคคลที่สาม	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ผลิตภัณฑ์/บริการ</li> <li>• การจัดการลูกค้า</li> <li>• บริการลูกค้า/การสื่อสาร</li> <li>• การชำระเงิน/การเงิน</li> <li>• โฆษณาที่ให้บริการ</li> <li>• การจัดการโฆษณา</li> <li>• คุณภาพและความปลอดภัย</li> <li>• ความปลอดภัย</li> <li>• การจัดเก็บบันทึกข้อมูล</li> <li>• กฎหมาย/การปฏิบัติตาม</li> <li>• การวิจัยและพัฒนา</li> <li>• การเปิดเผย วัตถุประสงค์ขณะรวบรวม</li> <li>• วัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมาย</li> </ul>	หลังจากไม่จำเป็นสำหรับ วัตถุประสงค์เพื่อการประมวลผล อีกต่อไปเว้นหรือหลังจากไม่มี กิจกรรมใด ๆ เป็นเวลาสูงสุด 50 เดือนเว้นแต่จะกำหนดโดย กฎหมายหรือสัญญาให้เก็บ รักษาได้นานกว่านั้น
---	--	---	--	--

<b>7. ข้อมูล ตำแหน่งที่ตั้ง</b>	ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่แม่นยำ ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ทางภูมิศาสตร์ที่แม่นยำ	การเปิดเผย วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้ขายเชิงธุรกิจ</li> <li>• ผู้ขายเชิงการตลาด</li> <li>• บริษัทในเครือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</li> </ul> ขาย/แบ่งปัน: N/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ผลิตภัณฑ์/บริการ</li> <li>• การจัดการลูกค้า</li> <li>• บริการลูกค้า/การสื่อสาร</li> <li>• การชำระเงิน/การเงิน</li> <li>• โฆษณาที่ให้บริการ</li> <li>• การจัดการโฆษณา</li> <li>• คุณภาพและความปลอดภัย</li> <li>• ความปลอดภัย</li> <li>• การจัดเก็บบันทึกข้อมูล</li> <li>• กฎหมาย/การปฏิบัติตาม</li> <li>• การวิจัยและพัฒนา</li> <li>• การเปิดเผย วัตถุประสงค์ขณะรวบรวม</li> <li>• วัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมาย</li> </ul>	หลังจากไม่จำเป็นสำหรับ วัตถุประสงค์เพื่อการประมวลผล อีกต่อไปหรือหลังจากไม่มี กิจกรรมใด ๆ เป็นเวลาสูงสุด 50 เดือน
---------------------------------	---	---	--	--

<b>8. ข้อมูลโสตทัศน และที่คล้ายคลึงกัน</b>	ข้อมูลโสตทัศน ข้อมูลอุปกรณ์อัจฉริยะและเซ็นเซอร์	การเปิดเผย วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้ขายเชิงธุรกิจ</li> <li>• บริษัทในเครือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</li> </ul> ขาย/แบ่งปัน: N/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ผลิตภัณฑ์/บริการ</li> <li>• การจัดการลูกค้า</li> <li>• บริการลูกค้า/การสื่อสาร</li> <li>• การชำระเงิน/การเงิน</li> <li>• คุณภาพและความปลอดภัย</li> <li>• ความปลอดภัย</li> <li>• การจัดเก็บบันทึกข้อมูล</li> <li>• กฎหมาย/การปฏิบัติตาม</li> <li>• การวิจัยและพัฒนา</li> </ul>	หลังจากไม่จำเป็นสำหรับ วัตถุประสงค์เพื่อการประมวลผล อีกต่อไปเว้นหรือหลังจากไม่มี กิจกรรมใด ๆ เป็นเวลาสูงสุด 50 เดือนเว้นแต่จะกำหนดโดย กฎหมายหรือสัญญาให้เก็บ รักษาได้นานกว่านั้น
--	---	--	--	--

- การเปิดเผย  
วัตถุประสงค์ขณะ  
รวบรวม
- วัตถุประสงค์ทาง  
ธุรกิจโดยชอบด้วย  
กฎหมาย

**9. ข้อมูลวิชาชีพ  
หรือการจ้างงาน**

ข้อมูลประชากรและข้อมูล  
ลักษณะจิตนิสัยโดยทั่วไป

การเปิดเผย  
วัตถุประสงค์ทาง  
ธุรกิจ:

- ผู้ขายเชิงธุรกิจ
- บริษัทในเครือและ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขาย/แบ่งปัน: ธุรกิจ  
ดิจิทัลบุคคลที่สาม

- ผลิตภัณฑ์/บริการ
- การจัดการลูกค้า
- บริการลูกค้า/การ  
สื่อสาร
- การชำระเงิน/การเงิน
- โฆษณาที่ให้บริการ
- การจัดการโฆษณา
- คุณภาพและความ  
ปลอดภัย
- ความปลอดภัย
- การจัดเก็บบันทึก  
ข้อมูล
- กฎหมาย/การปฏิบัติ  
ตาม
- การวิจัยและพัฒนา
- การเปิดเผย  
วัตถุประสงค์ขณะ  
รวบรวม
- วัตถุประสงค์ทาง  
ธุรกิจโดยชอบด้วย  
กฎหมาย

หลังจากไม่จำเป็นสำหรับ  
วัตถุประสงค์เพื่อการประมวลผล  
อีกต่อไปแล้วจะกำหนดโดย  
กฎหมายหรือสัญญาให้เก็บ  
รักษาไว้

**10. บันทึกการ  
ศึกษาที่ไม่ใช่ของรัฐ**

ใช้ไม่ได้ในบริบทที่ไม่  
เกี่ยวข้องกับทรัพยากร  
มนุษย์ (ซึ่งไม่อยู่ใน  
ขอบเขตของประกาศนี้)

ใช้ไม่ได้ในบริบทที่  
ไม่เกี่ยวข้องกับ  
ทรัพยากรมนุษย์ (ซึ่ง  
ไม่อยู่ใน  
ขอบเขตของประกาศ  
นี้)

ใช้ไม่ได้ในบริบทที่ไม่  
เกี่ยวข้องกับทรัพยากร  
มนุษย์ (ซึ่งไม่อยู่ใน  
ขอบเขตของ  
ประกาศนี้)

ใช้ไม่ได้ในบริบทที่ไม่เกี่ยวข้อง  
กับทรัพยากรมนุษย์ (ซึ่งไม่อยู่  
ภายในขอบเขตของประกาศนี้)

**11. อนุমানจาก  
ข้อมูลที่รวบรวม**

ข้อมูลประชากรและข้อมูล  
ลักษณะจิตนิสัยโดยทั่วไป  
ข้อมูลอนุমান

การเปิดเผย  
วัตถุประสงค์ทาง  
ธุรกิจ:

- ผู้ขายเชิงธุรกิจ
- ผู้ขายเชิงการตลาด
- บริษัทในเครือและ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขาย/แบ่งปัน: ธุรกิจ  
ดิจิทัลบุคคลที่สาม  
และพันธมิตรค้าปลีก

- ผลิตภัณฑ์/บริการ
- การจัดการลูกค้า
- บริการลูกค้า/การ  
สื่อสาร
- การชำระเงิน/การเงิน
- โฆษณาที่ให้บริการ
- การจัดการโฆษณา
- คุณภาพและความ  
ปลอดภัย
- ความปลอดภัย
- การจัดเก็บบันทึก  
ข้อมูล
- กฎหมาย/การปฏิบัติ  
ตาม
- การวิจัยและพัฒนา
- การเปิดเผย  
วัตถุประสงค์ขณะ  
รวบรวม
- วัตถุประสงค์ทาง

หลังจากไม่จำเป็นสำหรับ  
วัตถุประสงค์เพื่อการประมวลผล  
อีกต่อไปแล้วหรือหลังจากไม่มี  
กิจกรรมใด ๆ เป็นเวลาสูงสุด 50  
เดือนแล้วจะกำหนดโดย  
กฎหมายหรือสัญญาให้เก็บ  
รักษาได้นานกว่านั้น

## ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว

หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคล	ตัวอย่างของประเภทข้อมูลส่วนบุคคลภายในหมวดหมู่	หมวดหมู่ของผู้รับ	วัตถุประสงค์การประมวลผล	ระยะเวลาการเก็บรักษา
ข้อมูลบัญชีและเครดิต	ข้อมูลทางการเงิน นอกจากนี้ เราอาจเก็บการลงชื่อเข้าใช้บัญชี P&G ของคุณร่วมกับรหัสผ่านในระบบของเรา	การเปิดเผยวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ: <ul style="list-style-type: none"><li>ผู้ขายเชิงธุรกิจ</li><li>บริษัทในเครือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</li></ul> ขาย/แบ่งปัน: N/A	<ul style="list-style-type: none"><li>ผลิตภัณฑ์/บริการ</li><li>การจัดการลูกค้า</li><li>บริการลูกค้า/การสื่อสาร</li><li>การชำระเงิน/การเงิน</li><li>โฆษณาที่ให้บริการ</li><li>การจัดการโฆษณา</li><li>คุณภาพและความปลอดภัย</li><li>ความปลอดภัย</li><li>การจัดเก็บบันทึกข้อมูล</li><li>กฎหมาย/การปฏิบัติตาม</li><li>การวิจัยและพัฒนา</li><li>การเปิดเผยวัตถุประสงค์ขณะรวบรวม</li><li>วัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมาย</li></ul>	หลังจากไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการประมวลผลอีกต่อไปเว้นหรือหลังจากไม่มีกิจกรรมใด ๆ เป็นเวลาสูงสุด 50 เดือนเว้นแต่จะกำหนดโดยกฎหมายหรือสัญญาให้เก็บรักษาหรือมีการกำจัดทิ้งก่อน
ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ทางภูมิศาสตร์ที่แม่นยำ	ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ทางภูมิศาสตร์ที่แม่นยำ	การเปิดเผยวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ: <ul style="list-style-type: none"><li>ผู้ขายเชิงธุรกิจ</li><li>ผู้ขายเชิงการตลาด</li><li>บริษัทในเครือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</li></ul> ขาย/แบ่งปัน: N/A	<ul style="list-style-type: none"><li>ผลิตภัณฑ์/บริการ</li><li>การจัดการลูกค้า</li><li>บริการลูกค้า/การสื่อสาร</li><li>การชำระเงิน/การเงิน</li><li>โฆษณาที่ให้บริการ</li><li>การจัดการโฆษณา</li><li>คุณภาพและความปลอดภัย</li><li>ความปลอดภัย</li><li>การจัดเก็บ</li></ul>	หลังจากไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการประมวลผลอีกต่อไป

บันทึกข้อมูล  
 • กฎหมาย/การปฏิบัติตาม  
 • การวิจัยและพัฒนา  
 • การเปิดเผยวัตถุประสงค์ขณะรวบรวม  
 • วัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมาย

<b>เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ดั้งเดิม</b>	ข้อมูลประชากรและข้อมูลลักษณะจิตนิสัยโดยทั่วไป	การเปิดเผยวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ: • ผู้ขายเชิงธุรกิจ • ผู้ขายเชิงการตลาด • บริษัทในเครือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ขาย/แบ่งปัน: N/A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ผลิตภัณฑ์/บริการ</li> <li>• การจัดการลูกค้า</li> <li>• บริการลูกค้า/การสื่อสาร</li> <li>• การชำระเงิน/การเงิน</li> <li>• โฆษณาที่ให้บริการ</li> <li>• การจัดการโฆษณา</li> <li>• คุณภาพและความปลอดภัย</li> <li>• ความปลอดภัย</li> <li>• การจัดเก็บบันทึกข้อมูล</li> <li>• กฎหมาย/การปฏิบัติตาม</li> <li>• การวิจัยและพัฒนา</li> <li>• การเปิดเผยวัตถุประสงค์ขณะรวบรวม</li> <li>• วัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมาย</li> </ul>	หลังจากไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการประมวลผลอีกต่อไปเว้นหรือหลังจากไม่มีกิจกรรมใด ๆ เป็นเวลาสูงสุด 50 เดือนเว้นแต่จะกำหนดโดยกฎหมายให้เก็บรักษาไว้
--	---	---	---	---

**การประมวลผลข้อมูลชีวมิติเพื่อวัตถุประสงค์ของการระบุตัวตนที่เป็นเอกลักษณ์ของผู้บริโภค**      ไม่สามารถใช้ได้      ไม่สามารถใช้ได้      ไม่สามารถใช้ได้      ไม่สามารถใช้ได้

<b>ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้บริโภค</b> <i>*ข้อมูลส่วนบุคคลนี้ไม่รวมถึงข้อมูลวินิจฉัยสุขภาพแต่เกี่ยวข้องกับข้อมูลประชากรหรือข้อมูลการซื้อที่อาจช่วยให้เราพิจารณาถึงผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจสนใจ</i>	ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ	การเปิดเผยวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ: • ผู้ขายเชิงธุรกิจ • บริษัทในเครือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ขาย/แบ่งปัน: ธุรกิจดิจิทัล	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ผลิตภัณฑ์/บริการ</li> <li>• การจัดการลูกค้า</li> <li>• บริการลูกค้า/การสื่อสาร</li> <li>• การชำระเงิน/การเงิน</li> <li>• โฆษณาที่ให้บริการ</li> </ul>	หลังจากไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการประมวลผลอีกต่อไปเว้นหรือหลังจากไม่มีกิจกรรมใด ๆ เป็นเวลาสูงสุด 50 เดือนเว้นแต่จะกำหนดโดยกฎหมายให้เก็บรักษาไว้
---	------------------------------	--	--	---

		บุคคลที่สามและพันธมิตรค้าปลีก	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การจัดการโฆษณา</li> <li>• คุณภาพและความปลอดภัย</li> <li>• ความปลอดภัย</li> <li>• การจัดเก็บบันทึกข้อมูล</li> <li>• กฎหมาย/การปฏิบัติตาม</li> <li>• การวิจัยและพัฒนา</li> <li>• การเปิดเผยวัตถุประสงค์ขณะรวบรวม</li> <li>• วัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมาย</li> </ul>	
--	--	-------------------------------	---	--

อนุমানจากข้อมูลที่รวบรวม	เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ดั้งเดิม	ข้อมูลประชากรและข้อมูลลักษณะจิตนิสัยโดยทั่วไป	การเปิดเผยวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้ขายเชิงธุรกิจ</li> <li>• ผู้ขายเชิงการตลาด</li> <li>• บริษัทในเครือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ผลลัพธ์/บริการ</li> <li>• การจัดการลูกค้า</li> <li>• บริการลูกค้า/การสื่อสาร</li> <li>• โฆษณาที่ให้บริการ</li> <li>• การจัดการโฆษณา</li> <li>• คุณภาพและความปลอดภัย</li> <li>• การเปิดเผยวัตถุประสงค์ขณะเก็บรวบรวม</li> <li>• วัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมาย</li> </ul>	หลังจากที่ไม่มีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลอีกต่อไป และจะลบออกภายในเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมงหลังการเก็บรวบรวม
--------------------------	---------------------------------	---	---	---	--

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละหมวดหมู่และข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวในตารางตามหมวดหมู่ของผู้รับต่อไปนี้ในลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดการขายหรือการแบ่งปัน:

- ผู้บริโภคหรือบุคคลอื่นตามคำสั่งของคุณหรือผ่านการกระทำโดยเจตนาของคุณ
- ผู้รับที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเปิดเผยเพื่อ [เหตุผลทางกฎหมายและเหตุผลที่คล้ายคลึงกัน](#)
- นอกจากนี้ผู้ขายของเราและผู้รับอื่นที่มีรายชื่ออยู่ในตารางข้างต้นซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดทางสัญญาที่ออกโดยเราและ/หรือข้อผูกมัดทางกฎหมายอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจด้วยเช่นผู้ขายของเราหรือหมวดหมู่อื่นของผู้รับที่มีรายชื่ออยู่ในตารางข้างต้นอาจเกี่ยวข้องกับผู้รับเหมารายย่อยที่จะช่วยให้พวกเขาให้บริการแก่เราหรือประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

✓ **คำร้องขอเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค**

ตั้งที่ได้อธิบายไว้ในรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างเนื่องจากต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในคำร้องขอยืนยันตัวตนของผู้บริโภค (นิยามไว้ด้านล่าง) เราจัดให้ผู้บริโภค – ซึ่งเป็นไปเพื่อความชัดเจนสำหรับผู้มีถิ่นพำนักอาศัยในรัฐหนึ่งๆ – สิทธิความเป็นส่วนตัวที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อนี้ สำหรับผู้มีถิ่นพำนักอาศัยในรัฐที่ไม่มีสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคเราจะพิจารณาคำร้องขอแต่จะใช้ดุลยพินิจของเราในการดำเนินการตามคำร้องขอดังกล่าว สำหรับรัฐที่มีการผ่านกฎหมายความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้เราจะพิจารณาการใช้สิทธิกฎหมายของรัฐก่อนวันบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวด้วยแต่จะทำด้วยดุลยพินิจของเราเอง

## ✓ การทำคำร้องขอและขอบเขตของคำร้องขอ

ตามที่อนุญาตโดยกฎหมายความเป็นส่วนตัวของสหรัฐอเมริกาคำร้องที่คุณยื่นต่อเราจะเป็นไปตามกระบวนการยืนยันตัวตน (“คำร้องของผู้บริโภคที่ยืนยันได้”) ที่ได้อธิบายไว้ด้านล่างในหัวข้อ “การยืนยันคำร้องของคุณ” ด้านล่างเราจะไม่ดำเนินการตามคำร้องขอดังกล่าวเว้นแต่คุณได้ให้ข้อมูลที่เพียงพอสำหรับเราในการยืนยันตัวตนอย่างสมเหตุสมผลว่าคุณเป็นผู้บริโภคที่เราได้ทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อทำคำร้องขอโปรดส่งคำร้องขอของคุณมาที่เราด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งด้านล่างสำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการส่งคำร้องเรื่องห้ามขาย/แบ่งปัน/โฆษณาสำหรับกลุ่มเป้าหมายสำหรับ PI ที่ไม่ใช่คุกกี้ (นิยามไว้ด้านล่าง) โปรดไปที่หัวข้อ “[ห้ามขาย/แบ่งปัน/โฆษณาสำหรับกลุ่มเป้าหมาย](#)” ด้านล่าง

- โทรหาเราที่ **(877) 701-0404**

- โปรดเยี่ยมชม [ศูนย์การตั้งค่า](#)ของเรา (ซึ่งสามารถเข้าถึงโดยลิงค์“[ทางเลือกความเป็นส่วนตัวของคุณ](#)”ที่อยู่ด้านล่างของเว็บไซต์ของเราหรือผ่านเมนูการตั้งค่าในแอปพลิเคชันมือถือของเรา)

ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่เรารักษาไว้เกี่ยวกับคุณจะไม่เชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่นของคุณมากพอที่จะทำให้เรายืนยันว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะของคุณ (เช่นข้อมูลคลิกสตรีมที่เชื่อมโยงกับไอดีเบราวเซอร์ที่ไม่ระบุตัวตนของคุณ) เราไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมารวมกับการตอบสนองคำขอเหล่านั้นหากเราปฏิเสธคำร้องขอที่ยืนยันแล้วดังกล่าวเราจะอธิบายเหตุผลในการตอบสนองของเราคุณไม่จำเป็นต้องสร้างบัญชีที่ได้รับการคุ้มครองด้วยรหัสผ่านกับเราเพื่อทำการร้องขอการยืนยันตัวตนผู้บริโภคเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในคำร้องขอยืนยันตัวตนผู้บริโภคเพียงเพื่อยืนยันตัวตนของคุณหรือมอบอำนาจเพื่อสร้างคำร้องขอเพื่อติดตามและเพื่อการตอบสนองด้วยการขอเอกสารเพิ่มเติมเว้นแต่คุณจะให้เราเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

เราจะดำเนินการด้วยความพยายามที่เหมาะสมเชิงพาณิชย์เพื่อยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมประมวลผลเก็บเปิดเผยและใช้และเพื่อตอบสนองคำร้องขอความเป็นส่วนตัวของคุณเราจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะเพื่อดำเนินการตามคำร้องขอของคุณหากเราได้ปฏิเสธที่จะดำเนินการตามคำร้องขอหากคำร้องขอของคุณมากเกินไปการทำซ้ำซ้อนไม่มีมูลหรือเป็นภาระมากเกินไปหากเราพิจารณาว่าเราอาจปฏิเสธคำร้องขอเราจะแจ้งให้คุณทราบโดยอธิบายถึงเหตุผลที่เราตัดสินใจดังกล่าว

## ✓ การยืนยันคำร้องขอของคุณ

เพื่อช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณและรักษาความปลอดภัยเราจะใช้ขั้นตอนต่างๆเพื่อยืนยันตัวตนของคุณก่อนมอบสิทธิ์ให้คุณเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือพิจารณาคำร้องขอให้ลบข้อมูลของคุณเมื่อได้รับคำร้องขอจากคุณเราจะส่งแบบฟอร์มการยืนยันตัวตนให้คุณทางอีเมลหรือไปรษณีย์เพื่อให้คำร้องขอของคุณสมบูรณ์โปรดตอบ

กลับแบบฟอร์มการยืนยันตัวตนเมื่อคุณได้รับเอกสารในการยืนยันตัวตนของคุณเราอาจขอให้คุณแจ้งข้อมูลใดๆดังนี้: ชื่อที่อยู่อีเมลที่อยู่ทางไปรษณีย์หรือวันเกิด

เราจะทบทวนข้อมูลที่ให้ไว้ประกอบคำร้องขอของคุณและอาจขอให้คุณให้ข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมลหรือวิธีการอื่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยืนยันนี้เราจะไม่ดำเนินการตามคำร้องของคุณในสิทธิที่ระบุ (หมวดหมู่) สิทธิที่ระบุ (ส่วนที่เฉพาะเจาะจง/การโยกย้าย) สิทธิที่จะลบหรือสิทธิที่จะแก้ไขเว้นแต่คุณได้ให้ข้อมูลแก่เรามากพอที่จะยืนยันอย่างสมเหตุสมผลว่าคุณเป็นผู้บริโภคที่เราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล กระบวนการยืนยันเดียวกันไม่ใช้กับการเลือกไม่ขายหรือการแบ่งปันหรือข้อจำกัดของคำร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวแต่เราอาจใช้มาตรการยืนยันบางอย่างหากเราสงสัยว่าเป็นการฉ้อโกง

มาตรฐานการยืนยันที่เราใช้สำหรับการร้องขอแต่ละประเภทอาจแตกต่างกันไปเรายืนยันคำร้องขอตามหมวดหมู่และคำร้องขอลบและแก้ไข (เช่นคำร้องที่มีความอ่อนไหวน้อยกว่าโดยธรรมชาติ) ตามระดับความแน่นอนที่เหมาะสมซึ่งอาจรวมถึงการจับคู่จุดข้อมูลอย่างน้อยสองจุดที่คุณได้ให้ไว้กับจุดข้อมูลที่เรารักษาไว้ซึ่งเราพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถือเพื่อวัตถุประสงค์ของการยืนยันตัวตนของคุณ สำหรับคำร้องขอการลบและการแก้ไข (เช่นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวน้อยกว่าโดยธรรมชาติ) และสำหรับการร้องขอส่วนที่เฉพาะเจาะจงเราใช้มาตรฐานระดับความแน่นอนที่สูงพอสมควรมาตรฐานนี้รวมถึงการจับคู่จุดข้อมูลอย่างน้อยสามจุดที่คุณได้ให้ไว้กับจุดข้อมูลที่เรารักษาไว้ ซึ่งเราพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถือเพื่อวัตถุประสงค์ของการยืนยันตัวตนของคุณและอาจรวมถึงการได้รับค่าแกลงที่ลงนามแล้วจากคุณภายใต้มาตรการลงโทษหากเกิดความเสียหายซึ่งคุณเป็นบุคคลที่มีข้อมูลส่วนบุคคลตามคำขอ

หากเราไม่สามารถยืนยันตามคำร้องขอนั้นเช่นหากคุณไม่ให้ข้อมูลที่ร้องขอเราจะยังคงดำเนินการตามที่กำหนดโดยกฎหมายความเป็นส่วนตัวของสหรัฐอเมริกา ตัวอย่างเช่น:

- หากเราไม่สามารถยืนยันคำร้องขอการลบของคุณเราจะอ้างถึงคุณกับประกาศความเป็นส่วนตัวส่วนตัวของสหรัฐอเมริกาเพื่อคำอธิบายทั่วไปของแนวปฏิบัติด้านข้อมูลของเรา
- หากเราไม่สามารถยืนยันคำร้องขอส่วนเฉพาะเจาะจงของคุณเราจะจัดให้เป็นคำร้องขอหมวดหมู่แทน

## ✓ การมอบอำนาจให้ตัวแทน

คุณอาจตั้งตัวแทนผู้รับมอบอำนาจเพื่อยืนยันคำร้องขอแทนคุณโดยการยื่นคำร้องขอในลักษณะที่ได้อธิบายข้างต้น หากคุณเป็นตัวแทนผู้รับมอบอำนาจซึ่งต้องการทำคำร้องขอกฎหมายความเป็นส่วนตัวของสหรัฐอเมริกาคำหนดให้เราต้องแน่ใจว่าคำร้องขอที่ทำโดยตัวแทนเป็นคำร้องขอที่ยืนยันตัวผู้บริโภค (ยกเว้นคำร้องขอห้ามขาย/แบ่งปัน) และอนุญาตให้เราร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าผู้บริโภคได้มอบอำนาจให้คุณทำการร้องขอแทนโดยทั่วไป เราจะร้องขอให้ตัวแทนพิสูจน์ว่าผู้บริโภคได้ลงนามอนุญาตให้ตัวแทนยื่นคำร้องขอและตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวของสหรัฐอเมริกาเรายังกำหนดให้ผู้บริโภคยืนยันตัวตนของเขาเองหรือยืนยันมาที่เรา โดยตรงว่าได้อนุญาตให้ตัวแทนยื่นคำร้องขอแทนเพื่อทำคำร้องขอในฐานะตัวแทนผู้รับมอบอำนาจแทนผู้บริโภค [คลิกที่นี่](#)

## ✓ สิทธิการอุทธรณ์

คุณอาจอุทธรณ์การปฏิเสธคำร้องขอของคุณโดยคลิก[ที่นี่](#)

## ✓ สิทธิที่จะรู้/เข้าถึง

### ✓ สิทธิที่จะรู้-- คำร้องขอหมวดหมู่

คุณมีสิทธิร้องขอข้อมูลดังต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาได้สองครั้งในรอบ 12 เดือน :

- หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณ
- หมวดหมู่แหล่งที่มาที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
- วัตถุประสงค์ทางธุรกิจและเชิงพาณิชย์ที่เรารวบรวมหรือขายข้อมูลส่วนบุคคล:
- หมวดหมู่มุบุคคลที่สามที่เราขายหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลโดยหมวดหมู่ต่างๆของข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับแต่ละหมวดหมู่ของบุคคลที่สามซึ่งได้มีการขายหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล
- หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราขายหรือเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
- และหมวดหมู่ของบุคคลที่เราขายหรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

### ✓ สิทธิที่จะรู้- ส่วนที่เฉพาะเจาะจง

คุณมีสิทธิที่จะร้องขอสำเนาที่พกพาได้ของส่วนที่เฉพาะเจาะจงของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณในช่วง 12 เดือนก่อนหน้าคำร้องขอของคุณโปรดทราบว่าเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาที่แตกต่างกันตั้งนั้นอาจมีข้อมูลบางอย่างที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณซึ่งเราไม่ได้เก็บรักษาเป็นเวลา 12 เดือน (ตั้งนั้นข้อมูลอาจไม่รวมอยู่ในการดำเนินการให้กับคุณ) โปรดทราบว่าคุณอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายของรัฐที่บังคับใช้ได้ของคุณที่จะทำคำร้องขอของ "สิทธิที่จะรู้" เป็นจำนวนที่แน่นอนในช่วง 12 เดือน

## ✓ สิทธิที่จะลบ

นอกจากนี้คุณยังมีสิทธิร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ โปรดเข้าใจว่า P&G ไม่สามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลในสถานการณ์ที่เราจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายในของเราหรือตามที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายความเป็นส่วนตัวของสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้อง (เช่นการป้องกันการฉ้อฉลหรือการปฏิบัติตามกฎหมาย) ในสถานการณ์เหล่านี้เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามโปรแกรมการเก็บรักษาข้อมูลของเราและจะลบออกด้วยวิธีที่ปลอดภัยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บรักษา

## ✓ สิทธิที่จะแก้ไข

คุณมีสิทธิที่จะร้องขอให้เราแก้ไขความไม่ถูกต้องที่คุณพบในข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารักษาไว้คำร้องขอของคุณเพื่อแก้ไขจะเป็นไปตามการยืนยันของเรา (อธิบายไว้ข้างต้น) และมาตรฐานการดำเนินการตอบสนองในกฎหมายความเป็นส่วนตัวของสหรัฐอเมริกาที่บังคับใช้

## ✓ สิทธิที่จะจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว



ข้อมูลส่วนบุคคลมีคุณสมบัติเป็น “ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว” หรือ “สารสนเทศส่วนบุคคลที่อ่อนไหว” ภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวของสหรัฐอเมริกาซึ่งเราอ้างถึงในประกาศความเป็นส่วนตัวส่วนตัวของรัฐในสหรัฐอเมริกาในลักษณะของ “ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว” กฎหมายความเป็นส่วนตัวของสหรัฐอเมริกามักบังคับกำหนดให้ได้รับความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวซึ่งสามารถยกเลิกได้ภายใต้ข้อยกเว้นและข้อยกเว้นบางประการ (ตัวอย่างเช่นหากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของคุณถูกกำหนดให้คุณทำคำร้องขอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการเฉพาะสำหรับคุณ) ขึ้นอยู่กับรัฐที่คุณพำนักคุณมีสิทธิที่จะยกเลิกความยินยอมดังกล่าวหากใช้ได้และ/หรือสั่งให้ธุรกิจจำกัดการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของพวกเขาหากพวกเขาใช้หรือเปิดเผยมันนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายในคุณสามารถทำคำร้องขอโดยใช้วิธีที่ระบุไว้ข้างต้น

#### ✓ สิทธิที่จะตัดสินใจและจัดทำแฟ้มประวัติโดยอัตโนมัติ

คุณมีสิทธิที่จะเลือกไม่ให้อัตโนมัติจัดทำแฟ้มประวัติในการสนับสนุนการตัดสินใจที่สร้างผลกระทบทางกฎหมายหรือที่ผลกระทบสำคัญที่คล้ายกันอย่างไรก็ดีตั้งที่ได้อภิปราย [ข้างต้น](#) เราไม่ดำเนินกิจกรรมจัดทำแฟ้มประวัติหรือการตัดสินใจโดยอัตโนมัติในลักษณะที่กำหนดให้เราให้สิทธิที่คุณไม่เลือก

#### ✓ ห้ามขาย/แบ่งปัน/โฆษณาสำหรับเป้าหมาย

ภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวของสหรัฐอเมริกาต่างๆผู้บริโภคมีสิทธิที่จะไม่เข้าร่วมกิจกรรมการประมวลผล บางกฎหมายกล่าวถึงการไม่เข้าร่วมกิจกรรมการโฆษณาสำหรับเป้าหมายเป็นการเฉพาะ - เช่นที่กฎหมายของแคลิฟอร์เนียอ้างถึง “การโฆษณาเชิงพฤติกรรมข้ามบริบท” และอื่นๆที่มีลักษณะเป็นโฆษณาสำหรับเป้าหมาย - ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจากธุรกิจหรือบริการที่แตกต่างกันกับโฆษณาสำหรับเป้าหมายให้กับคุณ แคลิฟอร์เนียให้สิทธิผู้บริโภคที่จะไม่เข้าร่วมการแบ่งปันซึ่งรวมถึงการจัดการหรือการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามสำหรับกิจกรรมโฆษณาสำหรับเป้าหมายขณะที่รัฐอื่นให้สิทธิผู้บริโภคที่จะไม่เข้าร่วมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับโฆษณาสำหรับเป้าหมายในระดับที่กว้างกว่ามีแนวคิดที่กว้างและแตกต่างของการขายข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวของสหรัฐอเมริกาต่างๆทั้งหมดมีข้อกำหนดขั้นต่ำในการจัดการหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สาม

เมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราเพื่อวัตถุประสงค์การประมวลผลดังต่อไปนี้เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้เรานั้นเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวเพื่อโฆษณากับคุณซึ่งอาจรวมถึงการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามในวิธีที่อาจก่อให้เกิดการขายและ/หรือการแบ่งปันตลอดจนการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์การโฆษณาสำหรับเป้าหมาย

- [ผลิตภัณฑ์/บริการ](#)
- [การจัดการลูกค้า](#)
- [บริการลูกค้า/การสื่อสาร](#)
- [โฆษณาที่ให้บริการ](#)
- [การจัดการโฆษณา](#)
- การเปิดเผยวัตถุประสงค์ขณะรวบรวม

ธุรกิจดิจิทัลบุคคลที่สามารถรวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ (Google, Amazon, Facebook ฯลฯ) และบริษัท AdTech เช่น Demand Side Platforms ที่ช่วยให้เราโฆษณาได้ (“ธุรกิจดิจิทัลบุคคลที่สาม”) อาจเชื่อมโยงคุณและเทคโนโลยีติดตามอื่นที่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณบนแอปและเว็บไซต์ของเราหรือรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราจัดให้รวมถึงข้อมูลกิจกรรมดิจิทัลการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์หรือแอปของเราหรือกับธุรกิจดิจิทัลบุคคลที่สามอาจหมายถึงการขายและ/หรือการแบ่งปันและแสดงเป็นนัยถึงการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์การโฆษณาสำหรับเป้าหมายภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวของสหรัฐอเมริกา ดังนั้นเราจะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดยธุรกิจดิจิทัลบุคคลที่สาม (เช่น ID คุกกี้ที่อยู่ IP และ ID ออนไลน์อื่นๆ และอินเทอร์เน็ตหรือข้อมูลกิจกรรมอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ) เช่นและภายใต้คำร้องขอไม่เข้าร่วมที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นในบางกรณีข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราถืออยู่ถูกรวบรวมโดยธุรกิจดิจิทัลบุคคลที่สามโดยใช้เทคโนโลยีติดตามบนเว็บไซต์หรือแอปของเราหรือโฆษณาของเราซึ่งให้บริการบนเว็บไซต์ของคุณที่สาม (ซึ่งเราหมายถึง “PI คุกกี้”) อย่างไรก็ตามข้อมูลส่วนบุคคลที่เราให้กับธุรกิจดิจิทัลบุคคลที่สามเป็นข้อมูลที่เรารวบรวมไว้ก่อนหน้านี้โดยตรงจากคุณหรือที่เกี่ยวข้องกับคุณเช่นที่อยู่อีเมลของคุณ (ซึ่งเราอ้างไว้ด้านล่างว่า “PI ที่ไม่ใช่คุกกี้”)

เมื่อคุณเลือกไม่เข้าร่วมตามคำแนะนำข้างล่างจะส่งผลให้คุณไม่อยู่ในการขายการแบ่งปันและการโฆษณาสำหรับเป้าหมายเนื่องจากกระบวนการไม่เข้าร่วมของเรามีเจตนาที่จะรวมการไม่เข้าร่วมทั้งหมดเหล่านี้ให้เป็นการไม่เข้าร่วมเพียงหนึ่งเดียวคำแนะนำสำหรับการไม่เข้าร่วมอยู่ด้านล่าง **โปรดทราบว่ามีความแตกต่างสำหรับการไม่เข้าร่วม PI คุกกี้และ PI ที่ไม่ใช่คุกกี้ซึ่งเราได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ด้านล่าง**

**การไม่เข้าร่วม PI ที่ไม่ใช่คุกกี้:** หากคุณประสงค์ยื่นคำร้องขอที่จะไม่รวมการประมวลผล PI ที่ไม่ใช่คุกกี้ของคุณ (เช่น ที่อยู่อีเมลของคุณ) กรณีโฆษณาสำหรับเป้าหมาย หรือไม่เข้าร่วมการขายหรือการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าว โปรดทำคำร้องขอไม่เข้าร่วม [ที่นี่](#)

**ไม่เข้าร่วมสำหรับ PI คุกกี้:** หากคุณประสงค์ยื่นคำร้องขอที่จะไม่รวมการประมวลผล PI คุกกี้ของคุณกรณีโฆษณาสำหรับเป้าหมาย หรือไม่เข้าร่วมการขายหรือการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวคุณต้องทำการร้องขอไม่เข้าร่วมแยกต่างหากบนเครื่องมือจัดการคุกกี้ของเรา โดยดำเนินการโดยคลิก “อย่าขายหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของฉัน / ยกเลิกโฆษณาแบบกำหนดเป้าหมาย” ในส่วนท้ายของเว็บไซต์แต่ละแห่งของเราและ/หรือในเมนูการตั้งค่าของแอปพลิเคชันมือถือแต่ละรายการของเรา จากนั้นทำตามคำแนะนำสำหรับการสลับใช้ นี่เป็นเพราะเราต้องใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันเพื่อใช้การไม่เข้าร่วม PI คุกกี้และ PI ที่ไม่ใช่คุกกี้ เครื่องมือจัดการคุกกี้ของเราช่วยให้คุณทำคำร้องขอไม่เข้าร่วมและเปิดใช้งานการตั้งค่าคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณ

คุณต้องใช้การตั้งค่าของคุณแยกต่างหากในแต่ละเว็บไซต์ที่คุณเข้าชม บนแอปพลิเคชันมือถือแต่ละรายการที่คุณใช้หากคุณใช้เบราว์เซอร์ต่างกันมากกว่าหนึ่งเบราว์เซอร์ซึ่งคุณไม่เข้าร่วมแต่แรกและบนอุปกรณ์แต่ละเครื่องที่คุณใช้เนื่องจากการไม่เข้าร่วมเบราว์เซอร์ของคุณถูกกำหนดด้วยคุกกี้ หากคุณเคลียร์หรือบล็อกคุกกี้การตั้งค่าตามความต้องการของคุณจะไม่มีผลอีกต่อไปและคุณจะไม่จำเป็นต้องเปิดใช้งานผ่านเครื่องมือจัดการคุกกี้

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลที่สามซึ่งจะก่อให้เกิด “การขาย” หรือ “แบ่งปัน” ภายใต้ CCPA ในช่วง 12 เดือนก่อนวันที่มีการอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนบุคคลฉบับนี้โปรดดูแผนภูมิด้านบน เราไม่ขายหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์อายุมากกว่า 13 ปีแต่ไม่เกิน 16 ปีโดยเจตนาหากไม่ได้รับการยินยอมจากพวกเขา

## ✓ การควบคุมความเป็นส่วนตัวทั่วโลก (“GPC”)

กฎหมายความเป็นส่วนตัวของสหรัฐอเมริกาบางฉบับกำหนดให้ธุรกิจต้องประมวลผลสัญญา GPC ซึ่งอาจถึงในบางรัฐว่าเป็นสัญญาการตั้งค่าไม่เข้าร่วมและในรัฐอื่นเป็นกลไกการไม่เข้าร่วมสากล GPC เป็นสัญญาที่ส่งโดยแพลตฟอร์มเทคโนโลยีหรือกลไกที่เปิดใช้งานโดยบุคคลบนอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ของพวกเขาซึ่งสื่อสารทางเลือกของบุคคลที่จะไม่เข้าร่วมการขายและการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลหรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกรณีการโฆษณาสำหรับเป้าหมายเพื่อใช้ GPC คุณสามารถดาวน์โหลดเบราว์เซอร์หรือปลั๊กอินทางอินเทอร์เน็ตและดำเนินการตามการตั้งค่าเพื่อเปิดใช้เงิน GPC เราได้กำหนดการตั้งค่าแพลตฟอร์มการจัดการความยินยอมของเราเพื่อรับและประมวลผลสัญญา GPC บนเว็บไซต์ของเราและแอปพลิเคชันมือถือซึ่งแพลตฟอร์มการจัดการความยินยอมของเราได้อธิบายไว้ที่ [ที่นี่](#)

กฎหมายความเป็นส่วนตัวของสหรัฐอเมริกาคำหนดให้เราอธิบายวิธีที่เราประมวลผลสัญญา GPC โดยละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีที่เราใช้สัญญา GPC และการดำเนินการตามคำร้องขอห้ามขาย/แบ่งปัน/โฆษณาสำหรับเป้าหมายกับข้อมูลออนไลน์ (สิ่งที่เราอ้างถึงข้างต้นว่าเป็น “PI คุกกี้”) และข้อมูลออฟไลน์ (สิ่งที่เราอ้างถึงข้างต้นว่าเป็น PI. ไม่ใช่คุกกี้) ด้านล่างเราอธิบายถึงสถานการณ์ซึ่งเราใช้คำร้องขอห้ามขาย/แบ่งปัน/โฆษณาสำหรับเป้าหมายที่สื่อสารโดยสัญญา GPC กับ PI คุกกี้และหากใช้ได้กับ PI ที่ไม่ใช่คุกกี้:

- เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราบนเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ต (“เบราว์เซอร์ 1”) เราจะใช้สัญญา GPC และการดำเนินการตามคำร้องขอห้ามขาย/แบ่งปัน/โฆษณาสำหรับเป้าหมายกับ PI คุกกี้ที่รวบรวมบนเบราว์เซอร์ 1 นั้น
- เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้เบราว์เซอร์ 1: เราจะสามารถใช้สัญญา GPC และการดำเนินการตามคำร้องขอห้ามขาย/แบ่งปัน/โฆษณาสำหรับเป้าหมายกับ PI ที่ไม่ใช่คุกกี้ซึ่งเชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณเฉพาะหากและหลังจากคุณได้ลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีผู้ใช้ของคุณบนเบราว์เซอร์ 1
- เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราบนเบราว์เซอร์ที่แตกต่างกัน (“เบราว์เซอร์ 2”) หากภายหลังคุณได้เยี่ยมชมเว็บไซต์บนเบราว์เซอร์ 2 (ไม่ว่าจะบนอุปกรณ์เดียวกันหรืออุปกรณ์ที่แตกต่างกัน) และไม่มี การเปิดใช้งาน GPC เราไม่สามารถใช้สัญญา GPC ก่อนหน้าจากเบราว์เซอร์ 1 ไปยัง PI คุกกี้บนเบราว์เซอร์ 2 และจนกว่าคุณจะลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณบนเบราว์เซอร์ 2 เราจะยังคงใช้การไม่เข้าร่วมห้ามขาย/แบ่งปัน/โฆษณาสำหรับเป้าหมายที่ทำการสื่อสารผ่านสัญญา GPC บนเบราว์เซอร์ 1

เราประมวลผลสัญญา GPC ในลักษณะราบรื่นซึ่งหมายความว่าเราไม่: (1) คิดค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้บริการของเราหากคุณเปิดใช้งาน GPC (2) เปลี่ยนประสบการณ์ของคุณกับเว็บไซต์ของเราหากคุณใช้ GPC หรือ (3) แสดงการแจ้งเตือนป๊อปอัปข้อความกราฟิกเคลื่อนไหวเสียงวีดีโอหรือโฆษณาคนระหว่างหน้าเพื่อตอบสนองต่อ GPC

## ✓ โปรแกรมสิ่งจูงใจและความภักดี สิทธิที่จะไม่เลือกปฏิบัติ

### ✓ ประกาศโปรแกรมความภักดี/สิ่งจูงใจ

เรายังรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจัดการและรักษาโปรแกรมรางวัล (นิยามไว้ข้างต้นใน ["วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ"](#)) ซึ่งอาจพิจารณาว่าเป็น “สิ่งจูงใจทางการเงิน” หรือ “โปรแกรมความภักดีโดยสุจริต” ภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวของสหรัฐอเมริกาหนึ่งฉบับหรือมากกว่านั้น

เราใช้ทุกหมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยในตารางข้างต้นไม่รวมถึง “ข้อมูลชีวมิต” “ข้อมูลวิชาชีพหรือการจ้างงาน” และ “บันทึกการศึกษาที่ไม่ใช่ของรัฐ” เพื่อจัดการและรักษาโปรแกรมรางวัลดังกล่าว ทุกหมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราใช้อาจถูกขายหรือประมวลผลกรณีโฆษณาสำหรับเป้าหมายเราอาจใช้ขายและประมวลผลหมวดหมู่ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อน

ไหวกรรมวิธีโฆษณาสำหรับกลุ่มเป้าหมาย: ข้อมูลบัญชีและเครดิตข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ทางภูมิศาสตร์ที่แม่นยำ เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ดั้งเดิมและข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพขณะที่เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมรางวัลบางรายการการรวบรวมและการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวไม่มีความจำเป็นในการเข้าร่วมโปรแกรมรางวัล เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยืนยันตัวตนของคุณนำเสนอรางวัลที่มีความพิเศษเฉพาะติดตามสถานะในโปรแกรมของคุณและเพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกคะแนนของโปรแกรมสำหรับผลิตภัณฑ์สื่อส่งเสริมการขายการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกอบรมและรายการอื่นๆหมวดหมู่ของคุณที่สามซึ่งจะรับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวกำหนดไว้ในตารางข้างต้นบางส่วนอาจเข้าชายนายหน้าข้อมูลภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวของสหรัฐอเมริกา กฎหมายความเป็นส่วนตัวของสหรัฐอเมริกาคำหนดให้เราต้องระบุว่าเราได้ให้ผลประโยชน์ของโปรแกรมรางวัลผ่านพันธมิตรบุคคลที่สามอย่างไรก็ดีขณะที่บางครั้งเราจะให้โอกาสคุณในการมีส่วนร่วมโดยอิสระกับบุคคลที่สามผ่านเว็บไซต์หรือแอปของเราบุคคลที่สามจะไม่สามารถให้โปรแกรมรางวัลแทนเราได้

คุณสามารถเข้าร่วมโปรแกรมรางวัลโดยการลงทะเบียนในใช้งานหน้ารางวัลที่ใช้ได้ หากคุณยินยอมเข้าร่วมในโปรแกรมรางวัลใดๆของเราคุณสามารถเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อโดยการติดต่อเราผ่านรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือตามคำแนะนำที่แจ้งไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมรางวัลที่เหมาะสม

ภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวของสหรัฐอเมริกาคูณาอาจมีสิทธิ์ได้รับแจ้งถึงเหตุผลที่โปรแกรมสิ่งจูงใจทางการเงินหรือราคาหรือความแตกต่างของบริการที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายรวมถึง (1) การประมาณมูลค่าของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยสุจริตใจซึ่งใช้เป็นพื้นฐานของการนำเสนอสิ่งจูงใจทางการเงินหรือราคาหรือความแตกต่างของบริการและ (2) ค่าอธิบายวิธีการที่เราใช้เพื่อคำนวณมูลค่าของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยทั่วไปเราจะไม่กำหนดมูลค่าที่เป็นตัวเงินหรือในลักษณะอื่นๆให้แก่ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรก็ตามในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องกำหนดมูลค่าดังกล่าวในบริบทของความแตกต่างของโปรแกรมรางวัลหรือราคาหรือบริการเราได้กำหนดมูลค่าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมและใช้ให้เท่ากับมูลค่าของส่วนลดหรือผลประโยชน์ที่มอบให้และการคำนวณมูลค่าจะเป็นไปตามความพยายามในเชิงปฏิบัติด้วยเจตนาสุจริตซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับ (1) หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม (เช่นชื่อที่อยู่อีเมล) (2) การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและธุรกิจตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและโปรแกรมรางวัลของเรา (3) ราคาส่วนลดที่นำเสนอ (หากมี) (4) จำนวนผู้บริโภคที่สมัครเข้าร่วมในโปรแกรมรางวัลและ (5) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ความแตกต่างของโปรแกรมรางวัลหรือราคาหรือบริการที่เหมาะสมการเปิดเผยมูลค่าที่อธิบายไว้ในเอกสารนี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการสละสิทธิ์หรือควรได้รับการตีความว่าเป็นการสละสิทธิ์ที่มีต่อข้อมูลกรรมสิทธิ์หรือข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจของเรารวมถึงความลับทางการค้าและไม่ได้เป็นการรับรองใดๆเกี่ยวกับหลักการทำบัญชีหรือมาตรฐานการทำบัญชีการเงินที่ยอมรับกันโดยทั่วไป เราถือว่ามูลค่าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับมูลค่าของรางวัลและโดยการยอมรับเป็นสมาชิกโปรแกรมรางวัลที่คุณแสดงว่าคุณเห็นด้วยหากคุณไม่เห็นด้วยอย่าสมัครเป็นสมาชิกโปรแกรมรางวัล

#### การไม่เลือกปฏิบัติ

คุณมีสิทธิที่จะไม่รับการเลือกปฏิบัติสำหรับการใช้สิทธิส่วนบุคคลของคุณที่อธิบายไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวของรัฐในสหรัฐอเมริกานี้ เราจะไม่ปฏิเสธเรียกเก็บเงินในราคาที่ต่างออกไปหรือส่งมอบสินค้าหรือบริการในระดับหรือคุณภาพที่แตกต่างในลักษณะซึ่งเป็นที่ต้องห้ามโดยกฎหมายความเป็นส่วนตัวของสหรัฐอเมริกหากคุณเลือกใช้สิทธิของคุณโปรดทราบว่า คุณจะไม่สามารถเข้าร่วมในโปรแกรมรางวัลได้อีกต่อไปเมื่อคุณร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นเพราะเราจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมรางวัลเพื่อดำเนินการตามหน้าที่ที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น

### ✓ เกณฑ์ชี้วัดคำร้องขอของผู้บริโภคในแคลิฟอร์เนีย

คลิก [ที่นี่](#) เพื่อดูเกณฑ์ชี้วัดคำร้องขอจากปีปฏิทินที่ผ่านมา

### ✓ ประกาศอื่นของแคลิฟอร์เนีย

#### ✓ ประกาศของแคลิฟอร์เนียเรื่องผู้เยาว์

เราอาจจะเสนอบริการแบบโต้ตอบที่อนุญาตให้เยาวชนที่อายุต่ำกว่า 18 ปีสามารถอัปโหลดเนื้อหาของพวกเขาได้เอง (เช่น วิดีโอความคิดเห็นการอัปเดตสถานะหรือรูปภาพ) เนื้อหานี้อาจถูกถอดหรือลบออกได้ทุกเมื่อโดยการปฏิบัติตามคำแนะนำใน เว็บไซต์ของเราหากคุณมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการในเรื่องนี้ [ติดต่อเรา](#) โปรดทราบว่าโพสต์ดังกล่าวอาจถูกคัดลอกส่งต่อหรือโพสต์ในที่อื่นที่ใดโดยบุคคลอื่น ๆ และเราจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวใดๆ ในกรณีเช่นนั้นคุณจะต้องติดต่อเจ้าของเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อร้องขอให้ลบเนื้อหาของคุณออก

## ▼ กฎหมาย Shine the Light ของแคลิฟอร์เนีย

เราให้ผู้อำนวยการอาศัยในแคลิฟอร์เนียด้วยตัวเลือกที่จะไม่เข้าร่วมการแข่งขัน “สารสนเทศส่วนบุคคล” ตามที่นิยามโดยกฎหมาย “Shine the Light” ของแคลิฟอร์เนียกับกลุ่มบุคคลที่สาม (นอกเหนือจากบริษัทในเครือ) เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรงของบุคคลที่สามเองผู้อำนวยการอาศัยในแคลิฟอร์เนียอาจใช้การไม่เข้าร่วมนี้ร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย Shine the Light และ/หรือการได้รับการเปิดเผยของบุคคลที่สามที่เราได้แบ่งปันข้อมูลกับและหมวดหมู่ของสารสนเทศที่แบ่งปันเพื่อดำเนินการดังกล่าวโปรดติดต่อเราที่ 1 Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, ประเทศสหรัฐอเมริกา (ถึง: Privacy) คุณต้องระบุข้อความ “คำร้องขอ Shine the Light” ในเนื้อหาของการติดต่อของคุณด้วยในการร้องขอของคุณโปรดยืนยันข้อเท็จจริงที่ว่าคุณเป็นผู้พำนักอาศัยในแคลิฟอร์เนียและให้ที่อยู่ปัจจุบันในแคลิฟอร์เนียสำหรับการดำเนินการของคุณนอกจากนี้สิทธินี้มีความแตกต่างจากสิทธิ CCPA และต้องทำการร้องขอแยกต่างหากหากเราเพียงต้องการที่จะดำเนินการต่อคำร้องขอหนึ่งคำร้องต่อผู้บริโภคหนึ่งรายในแต่ละปีเราไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามคำร้องขอที่ทำโดยวิธีการอื่นนอกเหนือจากที่กระทำผ่านทางไปรษณีย์ที่ให้เราจะไม่ยอมรับคำร้องขอ Shine the Light ทางโทรศัพท์หรือโทรสารและไม่รับผิดชอบต่อการร้องขอที่ไม่ติดฉลากหรือส่งอย่างถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์

## ▼ ความเป็นส่วนตัวของเขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักรและเชอร์เบีย

หัวข้อนี้รวมถึงสารสนเทศที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้พำนักอาศัยในประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรปสหราชอาณาจักรและเชอร์เบียซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการประมวลผลการเก็บรักษาและการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้พำนักอาศัยในเขตเศรษฐกิจยุโรปสหราชอาณาจักรและเชอร์เบียซึ่งเป็นไปตามตัวอักษรและเจตนารมณ์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“General Data Protection Regulation, GDPR”) และ GDPR ที่รวมอยู่ในกฎหมายของสหราชอาณาจักรจากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลปี 2018 (Data Protection Act 2018) และแก้ไขเพิ่มเติมจากการคุ้มครองข้อมูลความเป็นส่วนตัวและการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (การแก้ไขและอื่นๆ) (การถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป) ปี 2019 สารสนเทศเช่นหน่วยงานและรายชื่อผู้ควบคุมข้อมูลตลอดจนพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลที่อธิบายภายใต้หัวข้อ “การประมวลผลและการเก็บรักษา” ด้านล่างที่บังคับใช้กับการประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้พำนักอาศัยในประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรปสหราชอาณาจักรและเชอร์เบียเท่านั้นอย่างไรก็ดีระยะเวลาการเก็บรักษาที่อธิบายไว้ข้างล่างใช้ได้กว้างกว่ากับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้พำนักอาศัยของรัฐที่อธิบายไว้ข้างต้นในประกาศความเป็นส่วนตัวของรัฐในสหรัฐอเมริกา

### หน่วยงาน

หน่วยงาน P&G ต่าง ๆ อาจเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ผู้ควบคุมข้อมูลคือหน่วยงานที่ควบคุมกิจกรรมการประมวลผลและมีหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลเป็นหลัก แผนภูมิด้านล่างนี้จะระบุผู้ควบคุมข้อมูลของเราสำหรับข้อมูลในประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักรและเชอร์เบีย ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณลงทะเบียนรับอีเมลบนเว็บไซต์ของฝรั่งเศส หน่วยงาน P&G จดทะเบียนอยู่ในประเทศนั้นจะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว (เช่น Procter & Gamble France SAS)

ประเทศ                      ผู้ควบคุมข้อมูล

ออสเตรีย	Procter & Gamble Austria – Zweigniederlassung der Procter & Gamble GmbH, Wiedner Gürtel 13, 100 Wien
เบลเยียม	Procter & Gamble Distribution Company (Europe) BV สำหรับ P&G Healthcare: P&G Health Belgium BV, Temselaan 100, 1853 Strombeek-Bever
บัลแกเรีย	Procter & Gamble Bulgaria EOOD, Sofia 1404, Bd. Bulgaria nr. 69, บัลแกเรีย
โครเอเชีย	Procter & Gamble d.o.o. za trgovinu, Bani 110, Buzin, 10010 Zagreb, Croatia
สาธารณรัฐเช็ก	Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., 269 01 Rakovník, Ottova 402, Czech Republic
เดนมาร์ก	Procter & Gamble Danmark ApS Stensmosevej 15, stuen. 2620 Albertslund, Denmark
เอสโตเนีย	Procter & Gamble International Operations SA, Route de Saint-Georges 47 1213 PETIT-LANCY Geneve
ฟินแลนด์	Procter & Gamble Finland Oy, Lars Sonckin Kaari 10, 02600 ESPOO, Finland
ฝรั่งเศส	Procter & Gamble France SAS สำหรับ P&G HealthCare: P&G Health France SAS 163/165 quai Aulagnier, 92600 Asnières-sur-Seine
เยอรมนี	Procter & Gamble Service GmbH, Sulzbacher Strasse 40, 65824 Schwalbach am Taunus สำหรับ P&G Health: P&G Health Germany GmbH, Sulzbacher Strasse 40, 65824 Schwalbach am Taunus
กรีซ	P&G Hellas Ltd. 49 Ag. Konstantinou str., 15124 Maroussi – Athens, Greece
ฮังการี	Procter & Gamble Magyarország Nagykereskedelmi Kkt, 1082 Budapest, Kisfaludy utca 38., Hungary
ไอร์แลนด์	Procter & Gamble UK, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 OXP
อิตาลี	Procter & Gamble Srl, viale Giorgio Ribotta 11, 00144 Roma
ลัตเวีย	Procter & Gamble International Operations SA, Route de Saint-Georges 47 1213 PETIT-LANCY Geneve
ลิทัวเนีย	Procter & Gamble International Operations SA, Route de Saint-Georges 47 1213 PETIT-LANCY Geneve
เนเธอร์แลนด์	Procter & Gamble Nederland B.V., Watermanweg 100, 3067-GG Rotterdam

ที่อยู่ใหม่ ณ วันที่ 27 เมษายน 2020: Weena 505, 3013 AL  
Rotterdam

นอร์เวย์ Procter & Gamble Norge AS  
ที่อยู่สำหรับการเยี่ยมชม: Nydalsveien 28, 0484 Oslo  
ที่อยู่ไปรษณีย์: Postboks 4814, 0422 Oslo

โปแลนด์ Procter and Gamble DS Polska sp z o.o., ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warszawa, Poland

โปรตุเกส Procter & Gamble Portugal, Produtos de Consumo Higiene de Saúde, S.A., S.A. Edifício  
Alvares  
Cabral 3º, Quinta da Fonte, 2774-527 Paço D'Arcos, Portugal

โรมาเนีย สำหรับการประกวด: Procter & Gamble Distribution SRL, 9-9A Dimitrie Pompei Blvd., Building  
2A, District 2, Bucharest 020335, Romania

For other sites: Procter & Gamble Marketing Romania SR, 9-9A Dimitrie Pompei Blvd.,  
Building 2A, District 2, Bucharest 020335, Romania

เซอร์เบีย Procter & Gamble Doo Beograd, Španskih boraca 3, 11070 Novi Beograd, Belgrade, Serbia

สโลวาเกีย Procter & Gamble, spol. s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovakia

สเปน Procter & Gamble España, S.A.U., Avenida de Bruselas, 24, 28108 Alcobendas, Madrid,  
Spain

สวีเดน Procter & Gamble Sverige AB  
ที่อยู่สำหรับการเยี่ยมชม: Telegrafgatan 4, 169 72 Solna, Sweden  
ที่อยู่ไปรษณีย์: Box 27303, 102 54 Stockholm

สหราชอาณาจักร Procter & Gamble UK  
Seven Seas Limited, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 OXP

## ✓ ความเป็นส่วนตัวของไนจีเรีย

### การรายงานการละเมิดข้อมูลที่เป็นไปได้กับ P&G

**การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึง** การละเมิดความปลอดภัยที่นำไปสู่การทำลายความสูญเสียการเปลี่ยนแปลง  
โดยบังเอิญหรือผิดกฎหมายการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาตของหรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถ่ายโอนเก็บหรือ  
ประมวลผล

การละเมิดข้อมูลที่ได้รับการยืนยันหรือต้องสงสัยควรมีการรายงานโดยทันทีไปยังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของ P&G  
การละเมิดข้อมูลทั้งหมดจะถูกบันทึกโดยเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลเพื่อให้แน่ใจถึงการติดตามที่เหมาะสมของประเภท  
และความถี่ของเหตุการณ์ที่ได้รับการยืนยันสำหรับวัตถุประสงค์การจัดการและการรายงาน

บุคคลซึ่งปรารถนาที่จะร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาอาจถูกละเมิดอาจยื่นเรื่องร้องเรียนโดยตรง  
กับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลโดยส่งอีเมลไปที่: [nigeriadpo.im@pg.com](mailto:nigeriadpo.im@pg.com)

คำร้องเรียนควรประกอบด้วย:

- ค่าอธิบายโดยละเอียดของเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่เป็นสาเหตุของการละเมิดข้อมูล
- ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดข้อมูล
- ตัวตนของผู้ได้รับผลกระทบ
- และสารสนเทศอื่นใดที่อาจได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล

ควรรายงานการร้องเรียนดังกล่าวภายใน 72 (เจ็ดสิบสอง) ชั่วโมงของการเกิดขึ้นของการละเมิดข้อมูลที่สงสัยหรือได้รับการยืนยัน

### การรายงานการละเมิดข้อมูลให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ

P&G จะพยายามรายงานการละเมิดข้อมูลที่เป็นไปได้ภายใน 72 ชั่วโมงของการรับรู้ถึงการละเมิดดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบในการตรวจติดตามความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

## ✓ นโยบายประเทศเวียดนาม

ในฐานะเจ้าของข้อมูล คุณมีสิทธิในข้อมูลตามที่กำหนดไว้โดยกฎระเบียบประเทศเวียดนาม อาทิเช่น สิทธิในการได้รับแจ้ง ให้และถอนการยินยอม ขอกการเข้าถึง ลบ ปรับแก้/แก้ไข จำกัดการประเมินผลข้อมูลส่วนบุคคล คัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการโฆษณา กระทำการเพื่อปกป้องตัวเองหรือขอให้องค์กร/ตัวแทนอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ช่วยปกป้องสิทธิของคุณ คุณมีหน้าที่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ครบถ้วนและถูกต้องเมื่อยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงภาระผูกพันอื่น ๆ ตามกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่บังคับใช้

ข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนที่เรารวบรวมนั้น ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ ซึ่งอาจรวมถึง: เชื้อชาติและชาติพันธุ์ ข้อมูลตำแหน่งของบุคคลที่ระบุผ่านบริการระบุตำแหน่ง ข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถระบุตำแหน่งทางกายภาพของคุณได้โดยตรงหรือโดยอ้อม เช่น ที่อยู่ IP ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ข้อมูลบัญชีธนาคาร และข้อมูลไปโอเมตริกซ์

โปรดทราบว่าฐานประโยชน์อันชอบธรรมไม่ใช่ข้อกำหนดทางกฎหมายเพียงอย่างเดียวในการประมวลผลข้อมูลในเวียดนาม และเราจะขอความยินยอมจากคุณเพื่อทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ว่ามีข้อยกเว้นอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

เราจะรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี ก็ต่อเมื่อเราได้รับความยินยอมจากเด็ก ในกรณีที่เด็กมีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และจากพ่อแม่/ผู้ปกครองตามกฎหมายของเด็กแล้วเท่านั้น เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่มีการละเมิดข้อมูล เราจะปฏิบัติตามภาระผูกพันในการรายงานและการเยียวยาแก้ไขทั้งหมดภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

---

ติดต่อเรา

ยังมีคำถามหรือข้อกังวลใช่ไหมเราพร้อมช่วยเหลือคุณ



โปรด [ติดต่อเรา](#) โดยตรงหากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณและแนวปฏิบัติในการปกป้องข้อมูลของเราหรือหากคุณเป็นผู้บริโภคที่ทุกข์ทรมานและต้องการสำเนาค่าใช้จ่ายนี้ในรูปแบบอื่นหากคุณมีข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูล (Data Protection Officer) ของเราเช่นสงสัยว่ามีการละเมิดเกี่ยวกับข้อมูลโปรดระบุไว้ในข้อความของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งจดหมายถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลของเราได้ที่ Data Protection Officer, 1 Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, U.S.A.

เจ้าหน้าที่ฝ่าย GDPR มาตรา 27:

รายละเอียดการติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่าย GDPR มาตรา 27 ของเราในสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปมีดังนี้: Procter & Gamble Ireland, The Graan House, Units E1 and E14, Calmount Business Park, Dublin 12, Ireland



#### พันธมิตรและนักลงทุน

[นักลงทุน](#) | [เป็นพันธมิตรกับเรา](#) | [ผู้จัดหา](#) |

#### บริษัทของเรา

[ความเป็นผู้นำ](#) | [โครงสร้างและการกำกับดูแล](#) | [นโยบายและหลักปฏิบัติ](#) | [เอกสารสำคัญ](#) | [รางวัลและการรับรอง](#) | [ห้องข่าว](#) |

#### กฎหมาย

[ความเป็นส่วนตัว](#) | [ข้อกำหนดและเงื่อนไข](#) |

